
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 

วนัจันทรที่  29  สิงหาคม  2565  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา  ชั้น  3 

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายมนตรี  พั้วล ี ประธานสภาตำบลเมืองเกา มนตรี  พ้ัวล ี
2 นายชัยยุทธ  เตยแกว รองประธานสภาตำบลเมืองเกา ชัยยุทธ  เตยแกว 
3 นายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประดิษฐ  อุนสิม 
4 นายธนบรรณ  อาจตน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ธนบรรณ  อาจตน 
5 นายประสงค  พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประสงค  พฤกษาเจริญ 
6 นายณฐัวัตร  จำปานุย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ณัฐวัตร  จำปานุย 
7 นายคำภู  มีกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 คำภู  มีกุญชร 
8 นางเพ็ญศรี  ประวัตินภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 เพ็ญศรี  ประวัตินภา 
9 นางวนิดา  วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 วนิดา  วรยศ 

10 นางสุธัญญา  กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 สุธัญญา  กองเพชร 
11 นายณัฐภัทร  หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ณัฐภัทร  หงษสายพิน 
12 นายปรีชา  สุขเศวตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ปรีชา  สุขเศวตร 

 

ผูไมมาประชมุ 
       -  ไมมี 
  

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายโกเมศ  ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา โกเมศ  ทีฆธนานนท 
2 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นพดล ตรีโอษฐ 
3 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา  รัมภามาศ ทีฆธนานนท 
4 นายเชิดศักดิ์  สุวรรณประสิทธิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา เชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ ์

5 วาที่ ร.ต.วีระวัฒน  ปาระแกว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา วีระวัฒน  ปาระแกว 
6 นางสาวกรวรรณ  รัตนปญญา รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา กรวรรณ  รัตนปญญา 
7 นางสุภาภร  สิทธ ิ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล สุภาภร  สิทธ ิ
8 นายศุภกิตติ์  ทูลเกียรติวัฒนา ผูอำนวยการกองชาง ศุภกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา 
9 นางสาวอภินันท  ชนะศึก ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ อภินันท  ชนะศึก 

10 นายพิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร ผูอำนวยการกองการศึกษา พิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร 
11 นางธนันพัชร  ไชยประเสริฐ รก.ผอ.กองสงเสริมการเกษตร ธนันพัชร  ไชยประเสริฐ 
12 นายวิไลศกัดิ์  มุขพิมาย หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง วิไลศักดิ์  มุขพิมาย 

 
 

        /12.นายไพฑรูย... 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
13 นางนภัสกร  ไชยวงษา หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ นภัสกร  ไชยวงษา 
14 นางสาวดาราวรรณ  บุญเกษ หัวหนาฝายอำนวยการ ดาราวรรณ บุญเกษ 
15 นางนันทิดา  ประดับคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นันทิดา ประดับคำ 
16 นางกรกนก  นนทะคำจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรกนก นนทะคำจันทร 
17 นางสาวนฤมล  จำเริญไกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ นฤมล จำเริญไกร 
18 นายประดิษฐ  อุนสิม ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ประดิษฐ อุนสิม 
19 นายไพฑูรย  บุษราคัม ผูใหญบาน หมูที่ 1 ไพฑูรย  บุศราคัม 
20 นายธานี  ศรีบุญเรือง ผูใหญบาน หมูที่ 3 ธานี  ศรีบุญเรือง 
21 นายชลินทร  สัสดีคำวัง กำนันตำบลเมืองเกา ชลินนทร  สัสดีคำวัง 
22 นางชุติกาญจน  บุญเลิศ ผูใหญบาน หมูท่ี 6 ชุติกาญจน  บุญเลิศ 
23 นายสวัสดิกร  รักออน ผูใหญบาน หมูที่ 7 สวัสดิกร  รักออน 
24 นางบุญหนา  สุยอย ผูใหญบาน หมูที่ 9 บุญหนา  สุยอย 
25 น.ส.ภัทรวรรณ สุวรรณประสิทธิ ์ ผูใหญบาน หมูที่ 11 ภัทรวรรณ สุวรรณประสิทธิ ์

26 นายสุพจน  อุทธา ผูใหญบาน หมูท่ี 12 สุพจน  อุทธา 

27 นายคะนอง  ซุยกระเดื่อง ผูใหญบาน หมูที่ 15 คะนอง  ซุยกระเดื่อง 
28 นายสุมิตร  แสนสีหา ผูใหญบาน หมูท่ี 16 สุมิตร  แสนสีหา 
29 นางพิกุล  อัคฮาตุ ผูใหญบานหมูที่ 17 พิกุล  อัคฮาตุ 
30 นางเนาวรัตน  ไววิชา ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 17 เนาวรัตน  ไววิชา 
31 นายพงศกรณ  บุญทา ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 7 พงศกรณ  บุญทา 
32 นางอนงคศริินทร แกวบุญเรือง ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 17 อนงคศิรินทร แกวบุญเรือง 

33 นายสุริยนต ใจหาญ ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 7 สุริยนต  ใจหาญ 
34 นายวิชัย  จันดาล ี ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 1 วิชัย จันดาล ี
35 นางเกษร  ดรพรมยา ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 11 เกษร  ดรพรมยา 
36 นายวิเชียร  กวางไชย ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 6 วิเชียร กวางไชย 
37 นายพิทักษ มีทอง ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 4 พิทักษ มีทอง 
38 นายณัฐวุฒิ สุวิชัย ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 13 ณัฐวุฒิ สุวิชัย 

 

 

 

 

 

 /ระเบียบการประชุม... 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ชั้น 3 

---------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

   ................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................. 
    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานประชมุสภาฯ ครั้งที่แลว  

      - การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา สมยัสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1/2565  

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

   3.1  ญัตติที่ 9/2565 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป 

          งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นรับหลักการ) 

   3.2  ญัตติที่ 4/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ 

        รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (หมวดครุภัณฑ งานบานงานครัว  

         จำนวน 2 รายการ) 

   3.3  ญัตติที่ 5/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ 

           รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

                                       จำนวน 7 รายการ) 

   3.4  ญัตติที่ 6/2565 เรื่อง โครงการสงเสริมอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
          พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
          บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
   3.5  ญัตติที่ 10/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ 

          รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการกอสรางหลังคาโดมอเนกประสงค  

          ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานสะอาด หมูที่ 1) 

   3.6  ญัตติที่ 11/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

          พ.ศ.2565 (โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) หลัง รพ.สต.บานกุดกวาง 

          (ตอจากเดิม)  หมูที่ 17) 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 ..........................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................... 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ขณะนี้ก็ครบองคประชุมแลวนะครับ  เรียนเชิญทานประธานสภา นำคณะจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  เพ่ือนำเขาสูการประชุมตอไป  ครับ 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

เชิญนั่งครับ กราบเรียนคณะบริหาร ทานสมาชิกสภา(อา) ผูนำหมูบาน กำนัน ผูใหญบาน 
ทานผอ.กอง หน.ฝาย และทานผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ วันนี้เปนที่ 29 สิงหาคม 
2565 เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2565 นะครับ เรื่องนะครับ 
ตามที่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2565 

 เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 และ เขต 2 นะครับ สิ่งที่สงมาดวยครับ  
1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน  1 ฉบับ 
2. สำเนาญัตติ ที่ 9/2565 แบบเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป    
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 จำนวน 1 ชุด 
3. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายงบประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 1  เลม 
4. ประมาณการคาใชจายโครงการประเภทกอสรางประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เลม 
5. สำเนาญัตติ ที่ 4/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖5  (หมวดคาครุภัณฑ งานบานงานครัว จำนวน 2 รายการ) 
จำนวน  1 ชุด 
6. สำเนาญัตติ ที่ 5/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 (งบลงทุน คาหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 7 รายการ)  

จำนวน  1 ชุด 
7. สำเนาญัตติ ที่ 6/2565 เรื่อง โครงการสงเสริมอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก    

พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 1  ชุด 

8.  สำเนาญัตติ ที่ 10/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ 2565 (โครงการกอสรางหลังคาโดมอเนกประสงคศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสะอาด  หมูที่ 1)จำนวน 1 ชุด 
9. สำเนาญัตติ ที่  11/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ.2565  (โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) หลัง รพ.สต.บาน
กุดกวาง(ตอจากเดิม)  หมูที่ 17)  จำนวน 1 ชุด  
แลวก็รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  1 ชุด
ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ไดประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ในระหวางวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น นะครับ ดังนั้นเพ่ือใหการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเปนไปตามกำหนดและพิจารณาเรื่องตาง ๆ เกิดผลดีตอ
ประชาชนชาวตำบลเมืองเกา จึงขอเรียนเชิญทานเขาประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ชั้น 3 เทศบาลตำบล
เมืองเกา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน นะครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน ตอไปเปนวาระการประชุมของสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา นะครับสมัย

/สามัญ… 



สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10. 00 น.     
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ชั้น 3 นะครับ ทั้งหมดจะมี 4 ระเบียบวาระ 
นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ นะครับ ในสวนของประธาน
แจงในที่ประชุมทราบก็คือ ในสวนของหนังสือประกาศใชของแผนคณะผูบริหารใหที่
ประชุมทราบ นะครับ(อา) เลขที่หนังสือ นะครับ ขก 71201/516 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  

 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

2565  เรื่องรายงาน  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแกไข 
นะครับ ครั้งที่ 1/2565 ครับ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ดวยเทศบาล
ตำบลเมืองเกา ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไขครั้งที่ 1/2565 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินแลวนั้น เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น บัดนี้เทศบาลตำบลเมืองเกา ไดดำเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 แกไขครั้งท่ี 1/2565 ใหประชาชนทราบแลว จึงขอรายงานประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 แกไข ครั้งที่ 1/2565 ตอประธานสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกาตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอตอการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
เมืองเกา ทานโกเมศ ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นะครับ แลวก็แจงให
ทราบ 1 เรื่อง นะครับ ก็คือสืบเนื่องจากหนังสือฉบับที่แลวนะครับ เลขที่ ขก7127/517 
นะครับ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่องรายงานประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2565 นะครับ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา
นะครับ ดวยเทศบาลตำบลเมืองเกาไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จากประชาคมทองถ่ิน และผูบริหารทองถิ่น ไดประกาศใช
แลวนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บัดนี้  เทศบาลตำบลเมืองเกา ไดดำเนินการประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 ใหประชาชนทราบแลว 
จึงขอรายงานการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2565 ตอประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอตอ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ขอแสดงความนับถือนะครับ ทานโกเมศ     
ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเกานะครับ เรื่องที่แจงใหทราบก็มี        
2 เรื่องนะครับ สวนระเบียบวาระที่ 2 นะครับ 
 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแลว 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมสภาฯ ครั้งที่แลว นะครับ เปนการประชุมสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2565 ครับ เชิญทานเลขา ครับ 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ตามที่สภาฯ มีหนังสือเรียนเชิญทานสมาชิกฯ ใหเขารวมประชมุสภาเพ่ือพิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ในวันจันทร ที่ 29 สิงหาคม 2565 นั้น 
ทางสภาฯ ไดนำรายงานการประชุมสมัยที่แลว คือสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครับ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ใหทานสมาชิกฯ ตรวจทานดูวาทานสมาชิกฯ จะมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงอะไรไหม เรียนเชิญทานสมาชิกฯ ตรวจทานดูครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ทานสมาชิกฯ มีตรงไหนที่แกไขเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 1/2565 นะครับ เม่ือวันที่ 30 
พฤษภาคม 2565 นะครับ ทานใดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว ขอ
มติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียง ครับ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่  
1/2565 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวน 12 เสียง เปนเอกฉันท 
 
ตอไปเขาสู ระเบียบวาระที่ 3 นะครับ เรื่องพิจารณา ครับ เชิญ ทานประดิษฐ  ครับ 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท. เขต 1 

กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานกำนันผูใหญบาน แลวก็พ่ีนองขาราชการ ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติ ครับ กระผมนายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1  
นะครับ ครับทานประธานสภาฯ ครับกอนที่ทานประธานสภาฯ จะเขาระเบียบตอไป    
นะครับ ผมมีเอกสารที่จะยื่นญัตติดวนนะครับ ใหทานประธานสภาฯ เพื่อใหสมาชิกฯ  
ไดรับทราบและไดพิจารณากันนะครับ สืบเนื่องจากทางสำนักสงฆสวนปาวิปสสนาแกงน้ำ
ตอนนะครับ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผานมานะครับ ไดเขาประชุมรวมกันทั้งหมดมี 5 อำเภอ 
นะครับ คณะสงฆ 5 อำเภอ ทีนี้ทางคณะสำนักพุทธฯ นะครับ ไดมีมติวาให ใหตำบล  
เมืองเกา จากสำนักสงฆใหยกฐานะเปนวัดที่ถาวร มีดวยกันอยู 3 สำนัก ครับ  1.วัดปา  
มิ่งเมือง   2. วัดขามแปดอนบม   3. วัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน นะครับ ทีนี้ทางวัด  
ก็ไดประสานงานมายังผมเพื่อใหยื่นญัตติดวน เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา นะครับ 
แลวแตทานประธานจะบรรจุเขาวาระไหน นะครับ เพราะวาการยกฐานะจะตองมี     
ผานสภาฯรับรอง นะครับ อันนี้ผมขอยื่นญัตติดวน กอนท่ีจะประชุมวาระตอไปครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผม ครับตามญัตติที่ทาน สท.ประดิษฐ อุนสิม ยื่นมา นะครับ เปนท่ีพิเศษ/2565    
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565  เรื่องขอบรรจุเรื่องการยกฐานะจากสำนักสงฆวัดสวนปา
วิปสสนาแกงน้ำตอน เปนวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอนนะครับ เรียนประธานสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกานะครับ โดยสำนักสงฆวิปสสนาแกงน้ำตอน ชาวบานกุดกวาง ทั้ง 5 
หมู มีความประสงคจะข้ึนทะเบียนสำนักสงฆวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน เปนวัดสวน
ปาวิปสสนาแกงน้ำตอน และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัดตองมีมติจากสภาเทศบาล ดังนั้นจึง
ขอบรรจุเรื่องการยกฐานะจากสำนักสงฆสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอนเปนวัดสวนปา
วิปสสนาแกงน้ำตอนเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เพื่อขอที่
ประชุมเพ่ือขอมติที่ประชุมตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานะครับ ลงนามก็มี        
ทานประดิษฐ  อุนสิม  ทานธนบรรณ  อาจตน แลวก็ผู รับรองอีกท าน ก็คือทาน          

/เพ็ญศร…ี 
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เพ็ญศรี  ประวัตินภา นะครับ ถูกตองนะครับทานประดิษฐ ครับผมเดี๋ยวตัวนี้หนิ ใน
ระเบียบวาระที่ 3 มันมีอยู 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 เปน 3.7 นะครับ ตอนะครับ ครับ
ตอไปเราเขาสูระเบียบวาระที่ 3 นะครับ เรื่อง พิจารณา ครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

3.1  ญัตติที่ 9/2565 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นรับหลักการ)  
3.2  ญัตติท่ี 4/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (หมวดครุภัณฑ งานบานงานครัว จำนวน 2 
รายการ)  
3.3  ญัตติท่ี 5/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 7 
รายการ) 
3.4  ญัตติที่ 6/2565 เรื่อง โครงการสงเสริมอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
3.5  ญัตติที่ 10/2565 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการกอสรางหลังคาโดมอเนกประสงค       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานสะอาด หมูที่ 1)  
3.6  ญัตติที่ 11/2565 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) หลัง รพ.สต.บานกุดกวาง       
(ตอจากเดิม)  หมูที่ 17)  
และ 3.7 ก็คือญัตติที่ สท.ประดิษฐ อุนสิม ยื่นมาสักครูนะครับ ใชไหมครับผม ทั้งหมดเรา
ก็จะมีอยูประมาณนี้นะครับ เชิญทานธนบรรณ  ครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ครับ เรียนทานนายกฯพรอมคณะผูบริหาร ทานสมาชิก
สภา ท านกำนัน ทานผู ใหญบาน ท านปลัด ผู เขารวมประชุมทุกท าน เรียนท าน
ประธานสภาครับ พอดี ระเบียบวาระที่ 3 นั้น จะมีเรื่องเพ่ือพิจารณาอยู ตั้งแต 3.1 จนถึง 
3.7 ท่ีบรรจุไปเมื่อสักครูนี้ยกฐานะวัด ก็จะมีวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน วัดขามแป 
แลวก็วัดม่ิงเมือง นะครับ จะมีอยูทั้งหมด 3 วัด นะครับทาน ยกที่เดียวไปพรอมกันเวลา
เสนอ แตท่ีนี้ผมจะเสนอในที่ประชุม ณ ตอนนี้ครับทานประธาน เนื่องจากระเบียบวาระ  
ที่ 3 นั้นจะมีท้ังหมดอยู 3.7 ญัตติ ผมจะขอเรียนปรึกษาในที่ประชุมครับวาถาเราจะ
พิจารณาตั้งแต 3.2 ถึง 3.7 เนื่องจากเนื้อหาคงจะไมเยอะ นะครับ ไมเยอะในสวนตรงนี้ 
ตั้งแต 3.2 ไปจนถึง 3.7 ถาพิจารณาตรงนี้ไปกอนแลวก็ สุดทายก็มา 3.1 เรื่องพิจารณา
รางงบประมาณตรงนี้จะยาว ผมคิดวาอยางงั้นครับ แลวแตที่ประชุมขอหารือครับ         
ถาตามนั้นไดก็เปนอยางที่ผมเสนอนะครับทาน หรือเปนอยางไรก็แลวแตที่ประชุมครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผม เชิญทานประสงคครับ 

นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   
 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาที่เคารพครับ ทานสมาชิกสภาตำบลเมืองเกา     
ผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร ขาราชการที่เขารวมประชุม ทานกำนัน ผูใหญบาน 
ทานเจาหนาที่ปกครอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสงค พฤกษาเจริญ 
ครับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เมืองเกา เขต 1 ครับ ใครขอเรียนทานประธานสภา ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้ นะครับ ตามที่ทานประธานสภา ไดอานเก่ียวกับเรื่องญัตติที่ผานมา
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/เมื่อสักครูครับ… 



นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   

เมื่อสักครูครับ ทานสมาชิกทุกทาน ก็ทานผูเขารวมประชุมทุกทานก็คงจะไดยินชัดเจน 
แลวนะครับ ผมก็เลยมีขอเสนอที่จะเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพนะครับวา ตามที่ทาน
ผูบริหารไดเสนอญัตติ เพ่ือใหสภาพิจารณา 6 ญัตติ นั้นครับ กระผมเองมีความเห็นวา 
เนื่องจากในหวงเวลานี้นะครับเปนหวงเวลาในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของเทศบาล นะครับ  
ในการชวยเหลือพอแม พ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลตำบลเมืองเกาให ทันตาม
กำหนดเวลา และตามระเบียบทางราชการ กระผมก็เลยมีความเห็นวาในญัตติที่ 4, ที่ 5, 
ที่ 6, ที่ 10,  ที่ 11 ตามท่ีทานผูบริหารเสนอมา เพ่ือใหสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบนั้น    
เห็นควรยกไปพิจารณาในคราวประชุมสมัยตอไป กระผมจึงใครขอเสนอทานประธานสภา
ที่เคารพ  ใหพิจารณาเฉพาะญัตติการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นรับหลักการ) สวนญัตติอื่นๆ ขอใหสภาพิจารณายกไปสมัย
ประชุมคราวตอไปครับ กราบเรียนดวยความเคารพครับ ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับทานประสงค ตามที่ทาน สท.ประสงคไดเสนอมาสักครูนะครับ ขอผู
รับรองครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

ขออนุญาตกอนทาน ผมไมคิดวาทานจะขอผูรับรอง ขออภิปรายสักครูครับทาน
ประธานสภา กอนท่ีทานจะขอผูรับรอง 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

เชิญครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภา ท่ีเคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ครับ ตามที่ทาน  
สท.ประสงค พฤกษาเจริญ ไดเสนอในที่ประชุม เรื่องญัตติคณะผูบริหารเสนอมาในครั้งนี้
กอนท่ีเราจะมาอภิปรายในท่ีประชุมเพ่ือจะเลื่อนญัตติตางๆ ออกไปนั้น จริงๆ แลวทานมี
อำนาจ 100% เต็ม เก่ียวกับญัตติทั้งหมดที่คณะผูบริหารยื่นตอประธานสภาฯ ประชาชน
ยื่นก็ไดตองมีผูรับรอง กำนันผูใหญบานยื่นก็ไดตองมีผูรับรอง แตถาเก่ียวกับการเงินนั้น 
จะตองใหคณะผูบริหารเซ็นลงนามกอน ญัตติที่ทานบรรจุมาแลวถือวาผานอำนาจหนาที่
ของทาน จริงๆ แลวหนิในชวงพิจารณางบประมาณนั้น ถือเปนเรื่องสำคัญอยางที่        
ทานประสงค พูดถูกตองครับ แตสมควรที่ประธานสภา จะตองมีจิตสำนึกตรวจดูญัตติ
ทั้งหมดกอนวา ชวงนี้มันเวลาอะไรแลวทานก็จะตองบรรจุอันที่สมควร สวนอันไหนจะ
สำคัญหลังทานก็สามารถท่ีจะแจงในที่ประชุม หรือแจงกลับไปคณะผูบริหารไดวาจะบรรจุ
ในวาระใด อันนี้ทานบรรจมุาแลวนะครับทาน 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ok ครับทาน 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เมื่อทานบรรจุแลวเนี้ย เมื่อสักครูก็มีเรื่องดวนของทานประดิษฐ อุนสิม ไดเสนอญัตติเขาไป 
ครับลวนแตเปนเรื่องสำคัญผมถึงตระหนักเมื่อสักครูนี้วาใหพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการ
ประชุมนี้ครับ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาเนี้ย 3.2 ไปจนถึง 3.7 กอน เนื่องจาก
การพิจารณางบประมาณนั้นเปนเรื่องสำคัญเนี้ยแหละครับ ผมถึงเรียนทานไดเสนอที่
ประชุมกอนที่ทานจะเสนอญัตตเิพ่ือไประเบียบวาระอื่นๆ จริงๆเปนอำนาจทานไมตองผาน
สภาและจะตองมาทายหัวตนปลาย มันเปนเรื่องสำคัญจริงๆ ครับทาน แลวแตนะครับ  
แตระเบียบที่ผมพูดมามันเปนแบบนั้น 
 

/นายมนตรี... 

-8- 



 
-9- 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับทานธนบรรณ ok ครับที่เสนอผมก็บรรจุ บรรจุเสร็จปุปผมก็ตองถาม
สมาชิกฯ วาทานสมาชิกจะพิจารณาในคราวนี้ไหมผมก็จะอาศัยเสียงสวนมากวาจะ
พิจารณาในคราวนี้ไหม ผมถึงไดขอมติไงครับ  ตามที่ทานสท.ประสงค ไดเสนอ จากญัตติ 
ที่ 3.2-3.7 นะครับ ใหยกไปพิจารณาในคราวตอไป นะครับ ขอผูรับรองครับ  

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

4 ทาน ครับ 5 ทานครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ผูรับรองครบ นะครับ ตอไปผมจะขอมตินะครับ เดี๋ยวทานประดิษฐครับ ตอไปขอมติครับ 
ทานสมาชิกทานใดเห็นควรจะยกญัตติที่ 3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 ไปประชุมสภาฯใน
คราวตอไป ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

10 ทาน นะครับ 

  
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ทานใดที่ไมเห็นดวย โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

งดออกเสียง 2 ทาน  

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ตอไปจะเหลือในสวนของวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา อยูคือ 3.1 นะครับ เปนเรื่องของการ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ญัตติที่ 9/2565 เรื่องการรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ ายประจำป งบป ระมาณ  พ .ศ . 2 56 6  น ะครับ  (ข้ั น รับ หลั กก าร ) ครับ                
เชิญทานประดิษฐ ครับ 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เมื่อตะกี้จะเลื่อนออกไป
ประชุมคราวหนาใชไหมครับที่มีญัตติตางๆ ทีนี้รวมทั้งญัตติท่ีผมเสนอดวยใชไหมครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผม 3.2 ถึง 3.7 ครับ 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

ทีนี้ ญัตติที่ผมเสนอมันเปนการเรงดวนนะครับเพราะวาคณะกรรมการทางวัด ชาวบาน 
เขาจะยื่นวันพรุงนี้ครับ แตตองการทราบ ตองการใหบรรจุเขาไปอยางเรงดวนครับเปนของ
ชาวบาน เปนของทางวัด เราไมนาเลื่อนตัวนี้ออกไปนะครับ ญัตติดวนรวมถึง วัดปามิ่งเมือง 
วัดปาขามแป วัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน วัดของพวกเรานะครับ จะเลื่อนไปทำไมครับ 
ญัตติที่ผมยื่นครับ หรือวาทานไมไดอยูเมืองเกาครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตทานประดิษฐ ครับผม ขออภิปรายแปปนึงครับ ในสวนของที่จะยกฐานะจาก
สำนักสงฆตางๆ เปนวัดนะครับ ในสวนของที่ดินตองมีการถอนสภาพเสร็จเรียบรอย      
ผมขอใหการตรวจกับทางกองชางกอนวามีการถอนสภาพเสร็จยังเสร็จเรียบรอยแลวหมด
เอาไวประชุมคราวหนานะครับ ขออนุญาตครบั 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

คืออยางงี้ครับ ผมยื่นไวแลวครับ แตทีนี้จะบรรจุ ที่นี้ก็ขึ้นอยูกับสมาชิกฯแหละครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผม 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

ถาไมบรรจุหนิ ผมจะไดไปพูดกับชาวบานไดถูกตองครับ วามีใครบางครับ 

/นายมนตร…ี 



 
 
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

                                        -10- 
 
ครับผม ตอไปก็เขาสูระเบียบวาระที่ 3 นะครับ ตัวที่ 3.1 นะครับ ญัตติที่9/2565 เรื่อง
การพิจารณารางงบประมาณรายจายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้ันรับหลักการ) 
เชิญคณะบริหารไดแถลงครับ 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนประธานสภา ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานกำนัน ผูใหญบาน พ่ีนอง
ขาราชการเทศบาลตำบลเมืองเกาที่เคารพทุกทานครับ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
กระผมไดยื่นหนังสือถึงทานประธานสภา เรื่องเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื้อความในหนังสือดังนี้นะครับ ขาพเจาขอเสนอราง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเกา เรื่องงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ฉบับนี้นำมาเพื่อโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา       
ในสมัยประชุมนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 58 ขอไดโปรดนำเสนอตอ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ลงนาม 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา แบบขอเสนอญัตติ ญัตติที่ 9/2565 เรื่อง เสนอราง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียนทานประธานสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกา ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองเกา มีความจำเปนจะตองเสนอญัตติ
ตอสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดตอไปนี้ หลักการ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถ่ิน

ของเทศบาลตำบลเมืองเกา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองเกา 

จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาทุกทานได

ทราบ สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวทางนโยบายการดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดไดแนบทายใหทานสมาชิกสภาเทศบาล

พิจารณาแลวนั้น เหตุผล เพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาล

ตำบลเมืองเกาที่วางไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงเสนอราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือใหทานสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลเมืองเกา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ดังรายละเอียดตามรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามขอระเบียบ/กฎหมาย 

๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖๑ 

ทวิ ๒.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๓ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุ

มาภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๕๘  ขอไดโปรด

นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ 

ลงนาม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา   
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           คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลตำบลเมืองเกา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตำบลเมือง
เกา   จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้   

1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงนิ ดังนี ้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 131,536,785.06 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 305,516,715.61 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 42,418,913.53 บาท 
                     
1.1.4 รายการกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 2 โครงการ 
รวม 18,333.57 บาท    
1.1.5 รายการกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 
1,159,086.17 บาท   

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 33,636,498.73 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรับจริง จำนวน 196,553,434.46 บาท ประกอบดวย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 10,789,596.83 บาท    
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 3,102,134.61 บาท 

   
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 666,178.77 บาท    
หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย 

จำนวน 0.00 บาท 

   
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 633,409.34 บาท    
หมวดรายไดจากทุน จำนวน 89,400.00 บาท    
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 109,360,140.65 บาท    
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 71,912,574.26 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 11,022,421.00 บาท 
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2.3 รายจายจริง จำนวน 152,970,722.36 บาท ประกอบดวย    

งบกลาง จำนวน 52,460,814.28 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 51,653,799.35 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 36,084,867.19 บาท    
งบลงทุน จำนวน 9,256,484.71 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,514,756.83 บาท    
งบรายจายอ่ืน จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 
11,022,421.00 บาท   
2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จำนวน 2,324,004.41 บาท   
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,781,000.00 บาท   
2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท 

1. รายรับ 
   

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 10,789,596.83 24,920,000.00 29,300,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

3,102,134.61 3,021,000.00 3,088,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 666,178.77 500,000.00 500,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 633,409.34 730,000.00 770,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 89,400.00 20,000.00 50,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 15,280,719.55 29,191,000.00 33,708,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 109,360,140.65 109,200,000.00 113,450,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บ
แลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

109,360,140.65 109,200,000.00 113,450,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอดุหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 71,912,574.26 67,109,000.00 63,000,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

71,912,574.26 67,109,000.00 63,000,000.00 

รวม 196,553,434.46 205,500,000.00 210,158,000.00 
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2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

ประมาณการ 
ป 2566 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 52,487,814.28 51,595,270.00 53,408,040.00 

  งบบุคลากร 51,653,799.35 67,249,450.00 69,688,460.00 

  งบดำเนินงาน 36,104,867.19 33,860,420.00 54,304,600.00 

  งบลงทุน 9,256,484.71 17,792,800.00 27,743,900.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,514,756.83 5,434,950.00 5,013,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 153,017,722.36 175,932,890.00 210,158,000.00 

  
กราบขอขอบพระคุณทานประธานและที่ประชุมดวยความเคารพ ครบั 
 
 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ทานคณะบริหารก็ไดทำการแถลงไปเรียบรอยแลวนะครับ 
แถลงงบประมาณนะครับ ในสวนของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายซักถามคณะผูบริหาร 
ไหมครับ เชิญครับทานประสงค 

นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาที่เคารพครับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
เมืองเกาผูทรงเกียรติทุกๆทาน คณะผูบริหาร ทานขาราชการที่เขารวมประชุม ทานกำนัน 
ผู ใหญบาน เจาหนาที่ปกครอง และผู เขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสงค   
พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ครับ ที่เรามาประชุมวันนี้นะครับ 
เก่ียวกับเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ครับ แตละทานก็คงจะ
ไดหนังสือ ไดเอกสารกันครบแลวนะครับ ยังไงผมก็ขอความอนุเคราะหนะครับ ชวย
ตรวจสอบแลวชวยดูนะครับ ตามที่ผมจะขออนุญาตอภิปรายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ครับ 
อันดับแรก ในหนา 141 ครับในหมวดคาใชสอย นะครับ ทันไหมครับในหนา 141 ครับ 
ในหมวดคาใชสอยครับ เก่ียวกับโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีนในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ครับ ในหนาที่ 141 ครับ ที่คณะผูบริหารไดตั้ง
งบประมาณไวจำนวน 50,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับ ไปดูรายละเอียดที่
ชี้แจงมาจะมีรายละเอียดคอนขางเยอะ     นะครับ ไมวาจะเปนการฝกอบรม มีคาอาหาร
และคาเชาที่พัก คาตกแตงสถานที่ รวมถึงคาอุปกรณเชนเดียวกันครับ ในหนาที ่142 ครับ  
ในหนาที่ 142 ครับ ในหมวดคาใชสอยครับ ในหนาที่ 142 ครับ หมวดคาใชสอยครับ
ประจำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566 ครับ เก่ียวกับเรื่องโครงการ
สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ทานคณะผูบริหารไดทำเสนอมาในรางเทศบัญญัต ิ
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จำนวนเงินท่ีตั้งงบประมาณไว จำนวน 50,000 บาทถวนนะครับ ซึ่งการตรวจสอบ
รายละเอียดคาใชจายในโครงการที่เกิดข้ึนก็ไมแตกตางจากโครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาจีนครับ ซึ่งจริงๆ แลวเนี้ยรายละเอียดก็คลายกันครับ ความจริงเนี้ยมันนาจะมี
รายละเอียดในโครงการใหมากกวานี้ครับ เพ่ือที่จะไดรับการตรวจสอบการใชงบประมาณที่
นำมาจากภาษีอากรของพ่ีนองประชาชน ไมวาจะเปนลักษณะการอบรม การตรวจสอบ
หลายๆอยางนะครับ และผมสับสนมากนะครับที่ทานบอกวาโครงการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ นะครับแตในเอกสารระบุไววาเปนผู เชี่ยวชาญดานภาษาจีน งงครับ
ผูเชี่ยวชาญการเรียนรูดานภาษาจีน ซึ่งมันคนละภาษา  นะครับก็เลยฝากเรียนถามทาน
ประธานสภาฯ ถึงคณะผูบริหารดวยวาทำไมถึงเอาผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาจีนมา
สอนภาษาอังกฤษ นะครับ ก็เลยงงก็เลยตองขออนุญาตสอบถาม แลวก็ทักทวงขึ้นมา    
นะครับในสวนของผมก็ถือวาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องงบประมาณเทศบัญญัติ
ในครั้งนี้ครับก็อยากจะใหคณะผูบริหารชี้แจง ไมใหเกิดการซ้ำซอนนะครับที่ทำเราออก
มานะครับ เรื่องตอไปครับ ในขอท่ี 3 ในเรื่องวัสดุงานบานงานครัว ในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566ที่คณะผูบริหารไดตั้งงบประมาณไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายนะครับจำนวนเงนิทั้งสิ้น 1,300,000 บาทถวน ครับ ในหนา 
143 รบกวนนะครับตรวจสอบเอกสารแลวก็ชวยตามดวยนะครับ จำนวนเงินที่ทานตั้งไว
1,300,000 บาท ซึ่งก็ขออนุญาตทวงติงฝากถามไปทางทานประธานสภาฯนะครับ   
ฝากไปถึงทางคณะผูบริหาร ที่ตั้งงบประมาณมาวาอยากจะทราบวารายละเอียดตรงนี้    
นะครับ ไดมีการจัดซื้ออะไรบางนะครับและไดจัดซื้อไปเปนจำนวนเงินเทาไหรเปน
คาใชจายเก่ียวกับดานอะไร นะครับมันนาจะมีเก่ียวเนื่องกันเรื่องนมที่จะแจกเด็กในวัยออน
หรือในวัยประถมศึกษา หรือไมนะครับ ก็รบกวนนะครับชวยตรวจสอบและชวยดูนะครับ
ตอไปนะครับ ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ในหนาที่ 152 
เชนกันครับก็ไดตั้งงบประมาณไวจำนวนเงิน 400,000 บาทถวน ก็ไมมีรายละเอียด
เชนกันครับเก่ียวกับคาใชจายในการขอใชงบประมาณเนี้ยะ อยากจะฝากทานประธานสภา
ถึงคณะบริหารนะครับ ใหตอบคำถามเพ่ือความโปรงใสเพ่ือการตรวจสอบไดนะครับวาทาน
ไดซื้ออะไรบางเปนจำนวนเงินเทาไหรนะครับ ซึ่งจะทำใหการพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 2566 นะครับ ไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ ตอไปนะครับ 
ในขอที่  4  ในหนาที่  235 ขอรบกวนหนอยครับทานสมาชิกสภา ผูทรงเกียรติ           
คณะผูบริหารครับ อยูในหมวดวัสดุประเภทคาวัสดุการเกษตรในหนา 235 นะครับ 
จำนวนเงินที่ทานไดตั้งงบประมาณไว งบประมาณรายจายไวจำนวน 200,000 บาท ซึ่งก็
คลายๆ ขอที่ผมกลาวมาตลอดนะครับวาไมมีการชี้แจงรายละเอียดใหชัดเจนวาทานจะซื้อ
วาจะซื้อวัสดุอะไรนะครับอยากจะใหชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดคาใชจายนะครับวาไดซื้อ
อะไร ทำอะไร ที่ไหน อยางไร นะครับ ใหเห็นขอเท็จจริงกันบางนะครับ หรือวาทานจะใช
ในกลุมใดหรือกิจกรรมใดๆนะครับก็เลยฝากเรียนถามทานประธานสภา ถึงคณะผูบริหาร 
วาสิ่งที่ผมทวงติงมา สิ่งที่ผมขออนุญาตถาม สิ่งที่ผมขออนุญาตอภิปรายญัตติขึ้นมาเนี้ยะ          
ก็อยากจะใหทางผูบริหารตอบเพื่อความโปรงใสแลวก็เปนการประกอบการตัดสินใจ สรุป
แลวเนี้ยะ เทาที่ผมไดตรวจสอบดูนะครับ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
พ.ศ. 2566 ไมมีรายละเอียดชัดเจนที่จะสงมาใหทางสภาพิจารณาและการจัดงบ 
ประมาณคอนขางที่จะมีตัวเลือกสูงเกินไปนะครับทายสุดนี้ก็คงจะสรุปวากราบเรียนทาน 

/ประธานสภา... 



   
นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   
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ประธานสภาที่เคารพอีก 1 ครั้ง นะครับ ฝากไปถึงคณะผูบริหารสิ่งท่ีผมกระทูถาม สิ่งที่ 
ผมญัตติข้ึนไปขออนุญาตอภิปรายไป ก็อยากใหทานตอบคำถามนะครับเพื่อจะเปนการ
ชี้แจงนะครับ ใหคณะผูบริหาร ขาราชการทุกกลุม ทุกกอง พอแม พ่ีนองประชาชน          
ที่ เขารวมการประชุมสภาในวันนี้นะครับ ไดรับทราบ กราบขอขอบพระคุณครับ           
ทานประธานสภาครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี 
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทาน สท.ประสงค ครับ เรียนทานนายกฯนะครับ คืออภิปรายเสร็จหมดทุก
คนแลวผมจะรบกวนทานนายกฯ ตอบครั้งเดียวเลยนะครับตามนี้นะครับ  เชิญทานสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายทานณัฐวัฒน จำปานุย เชิญครับ 

นายณัฐวัฒน จำปานุย 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภา คณะบริหาร พี่นองขาราชการ กำนัน 
ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม นายณัฐวัฒน จำปานุยสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 กระผมมีขอสงสัยถามทานประธานสภาฯ ถึงคณะผูบริหาร 
ถึงการตั้งงบประมาณ ในหมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร ที่ตั้งไวใน
หลายๆงานในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวด
คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เชน ขอ 1 ในหนา 90 ตั้ง 900,000 บาท ขอ 
2 หนา 132 ตั้งไว 1,000,000 บาท ขอ 3  หนา 158 ตั้งไว 3,768,000 บาท ขอ 4 
หนา 175 ตั้งไว 7,000,000 บาท ขอ 5 หนา 195 ตั้งไว 1,400,000 บาท แค 5  

 แผนงานจากท้ังหมด 19 แผนงานก็ 14,000,000 บาท แลวครับ ผมขอถามทาน
14,000,000 บาท เอาไปทำอะไรบางแลวทุกขอเปนรายละเอียดประกอบเนื้อหาสาระ
แบบเดียวกันหมดเลย 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

ขออนุญาต หนาไหน  ครับทาน 

นายณัฐวัฒน จำปานุย 
สท.เขต 1 

มีหนา 90 ครับ ครับผมในหมวดคาใชสอยครับ หนา 90 ตั้งไว 900,000 บาท แลวก็
หนา 132 ครับผม หมวดคาใชสอยเหมือนกันครับ หนา 132 ตั้งไว 1,000,000 บาท 
หนา 158 ครับผม หนา 158 ตั้งไว 3,768,000 บาท ทันไหมครับ หนา 175 ตั้งไว 
7,000,000 บาท และหนา 195 ครับ ตั้งไว 1,400,000 บาท ครับทุกหนาเปน
รายละเอียดประกอบ ในเนื้อหาสาระอันเดียวกันหมดเลย แสดงวาที่ทานพิจารณาทานลอก
กันมาหมดเลยใชไหมครับ และไมมีคำชี้แจงวาจายอะไร เทาไหร ก็มีแตวาเปนการตั้งยอด
รวมๆ ที่สูงมาก นี้คือเหตุผลที่ผมไมสามารถจะพิจารณาได เนื่องจากความชัดเจนในเนื้อหา
สาระ ในเอกสารที่ทานทำกันมาไมครบถวน จึงเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานถึง   
คณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียดตามแผนงานท่ีผมสงสัยในหนาที่ผมอานมาเพ่ือพิจารณา  
วารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะขอบพระคุณ
เปนอยางสูง ขอบคุณครบั 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอขอบคุณ ทานณัฐวัฒน จำปานุย ครับ มีสมาชิกฯทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
เชิญทานสุกัญญา กองเพชร ครับ 

นางสุธัญญา  กองเพชร 
สท.เขต 2 
 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน นะคะ และ
ขาราชการทุกทาน เจาหนาที่ฝายปกครอง ผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางสุธัญญา   
กองเพชร สท.เขต 2 เทศบาลตำบลเมืองเกา ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2566 ดิฉันมีขอสังเกตวาในเรื่องการซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชนในหนา 
102 นะคะ ซื้อคอมพิวเตอร 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท  

/ในหนา 116 … 



 
นางสุธัญญา  กองเพชร 
สท.เขต 2 

                                            -16- 
ในหนา116 ซื้อคอมพิวเตอร 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เปนเงิน 22,000 บาท 
ในหนา 137 3 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท ในหนา 205  
4 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เปนเงิน 88,000 บาท ในหนา 239  2 เครื่อง 
เครื่องละ 22,000 บาท เปนเงิน 44,000 บาท รวมดูแลวท้ังหมด เปน 12 เครื่อง รวม
เปนเงิน 264,000 บาท คะ อยากถามวา แลวเครื่องเดิมที่ใชอยูแทบทุกโตะหละ ถามวา
จัดซื้อเกินความจำเปนเกินไปไหม เครื่องเดิมจะยังใชงานอยูหรือเปลาและท่ีสำคัญทาน
นาจะใหเหตุผลบอกวาทดแทนเครื่องใด และหมายเลขครุภัณฑใด ในกรณีที่เครื่องเดิม    
ใชงานไมไดทั้ งยังมีการซื้อโตะ เกาอ้ี ทุกกองงาน ทุกงานและที่สำคัญ ก็ยังไมบอก
รายละเอียดวาทดแทนตัวใด และใชงานในสวนไหนบาง และยังมีโตะผูบริหารท่ีอยูในหนา 
100 งบประมาณ 48,000 บาท ที่ทานคณะบริหารไดเสนอเขามาในป 2565 คะ    
ดิฉันจึงขอเรียนถามท านปรานสภาฝากไปยังคณะผูบริหาร นะคะ ใหชี้ แจงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ 2566 ดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานสุธัญญา กองเพชร นะครับ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม
ครับ เชิญทานปรีชา ครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ขอใชสิทธิ์สมาชิกครับ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทาน   
ทานคณะผูบริหาร และทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีคณะผูบริหารไดยื่น
หนังสืองบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขาสูสภาใหสภาฯพิจารณา
นั้น กระผมใครขออภิปรายผานทานประธานสภาฯ ไปถึงทานคณะผูบริหาร ในหนาที่ 
203 นะครับ ครุภัณฑการเกษตร ทานระบุซื้อรถฟารมแทรกเตอร ขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 
85 แรงมา จำนวนเงิน 1,205,000 บาท เทาที่ทราบมา นะครับรถไถของเราท่ีมีอยูใน
เทศบาลเนี้ยะมีประมาณ 9 คัน 10 คันอยากจะถามวาเรายังซอมไดไหมเอากลับมาซอม
เพ่ือใหใชงานได แลวรถไถสวมมากซื้อมาทุกคันหนะ จะเปนเงินกูที่เราซื้อมา เมื่อสมัยที่
แลวสมัยทานตองขออนุญาตนะครับที่ตองเอยนาม สมัยทานนายกฯโกเมศที่ซื้อมาสมัย    
ที่แลวนะครับ อยากถามวาเรายงัเก็บกลับมาซอมไหม ไดไหม เพ่ือใหใชงานได แตเหตุผลที่
ทานใหมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหพนักงานแลเจาหนาที่ในกองการเกษตร ถามวา      
กองการเกษตรเนี้ยถาไมมีรถคันนี้เนี้ยะประสิทธิภาพถดถอยมากเลยเหรอครับ อีกขอหนึ่ง
ครับ ขอที่ 2 หนา 203 เหมือนกันครับ ครุภัณฑกอสรางซื้อรถบดถนนขนาด จำนวน 2 
ลูกกลิ้ง ในราคา 600,000 บาท ทานครับรถบดถนนถาเราเคลื่อนยายเพ่ือจะไปซอม
สมมุติวาไปซอมยางดอนบม นะครับ เขต 2 ดอนบม รถจอดอยูเทศบาลเขต 1 รถบดคันนี้
เนี้ยะมันวิ่งชาไมใชใชเวลาครึ่งวันเลยหรือครับเราตองมีรถขนยายอีกซึ่งมันจะลำบากเกินไป
ไหมครับ ในเมื่อคราวที่แลวเราก็ซื้อรถบดอัดใชไหมครับ เครื่องตบบดอัด เพราะวาเราซอม
ถนนเนี้ยะเราซอมแครูปะ แลวก็ตบ บดอัด ใหมันหายเปนรูเทานั้นเอง ทีนี้ความจำเปน  
ทานก็ใหเหตุผลเหมือนเดิมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพใหแกกองชาง ผมวามันไม
สมควรเพราะ 2 ตัวนี้การรวมเปนเงินแลวก็ 1,800,000 กวา เลยนะครับทาน         
เงิน 1,800,000 เนี้ยะ ทำถนนหนทางไดเยอะเลยนะครับ จึงฝากถามทานประธานผาน
ไปถึงคณะผูบริหาร  ซึ่งเหตุผลที่ทานใหมาหนะพอที่จะใหเหตุผลมากกวานี้ เพื่อสภาจะได
พิจารณาในคราวครั้งนี้ไดงายข้ึนไดไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานปรีชา สุขเศวตร ครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
เชิญทานวนิดา วรยศ ครับ 

 /นางวนิดา... 



 
 
นางวนิดา วรยศ 
สท.เขต 2 
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เรียนทานประธานสภา คณะบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุม       
ทุกทานคะ ดิฉันนางวนิดา วรยศ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2566 ดิฉันมีขอสังเกตจะเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปถึง
คณะบริหารในเรื่อง โครงการหมวดคาใชสอย กองสาธารณสุขนะคะ ทำไมทุกโครงการไมมี
รายละเอียด แตคำชี้แจงประกอบเหมือนกันทุกโครงการ ไมวาจะเปนคาอาหาร คาสถานที่ 
คาอุปกรณ เหมือนกันหมด บางโครงการมีลักษณะซ้ำซอนท่ีสามารถนำมารวมกันได 
อยางเชน โครงการรณรงคและแกไขปญหาขยะตกคาง กับโครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษ
โลกตำบลเมืองเการวมใจกำจัดขยะอินทรียในหนา 176 นะคะ หนา 176 คะ โครงการ
รณรงคและแกไขปญหาขยะตกคางจำนวน 50,000 บาท คะ หนา 177 คะ โครงการ
อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลกตำบลเมืองเการวมใจจัดการ จำนวน 30,000 บาท คะ 

 ลักษณะเขียนคำชี้แจงเหมือนกัน วิธีการคลายกันนาจะทำโครงการเหลานี้มารวมกันไดคะ 
และอีกโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หนา 230 ของกองเกษตร นะคะ หนา 230 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานการเกษตร จำนวน 100,000 บาท คะ โครงการฝกอบรม
และสงเสริมสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนา 231  โครงการ
ฝกอบรมและสงเสริมสงเสริมสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 
50,000 บาท คะ โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หนา 232 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 
500,000 บาท คะ เปนโครงการลักษณะคลายกัน หลักการ เขียนคำชี้แจแง เหมือนกัน 
ทำไมไมเอามารวมกันทำโครงการเดียวกันจะไดไมซ้ำซอน และจะไดทำงบประมาณที่เหลือ
ไปชวยประชาชนที่ไดมากกวาการฝกอบรม จึงขอเรียนตามผานทานประธานสภาฯ       
ถึงคณะบริหาร ชวยชี้แจงดวยคะ เพ่ือจะไดนำไปประกอบการพิจารณาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำ พ.ศ. 2566 คะขอบคุณคะ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานวนิดา วรยศ นะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ    
เชิญครับ เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิณ ครับ 

นายณัฐภัทร หงษสายพิณ 
สท. เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับ เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ และผูเขารวม
ประชุมทุกทานนะครับ กระผมนายณัฐภัทร หงสสายพิณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล   
เมืองเกา เขต 2 ขออภิปราย จากงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ไดตั้ง
ประมาณการไวที่ 210,158,000 บาท มีการจัดตั้งงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อกอสรางถนนหนทางและทอระบายน้ำ มี เพียง 49 โครงการ เปนเงินทั้ งสิ้น 
24,984,000 บาท มันเปนโครงการ ผมคิดวามันยังไมครอบคลุม นะครับ ในถนนหนทาง
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกาของเรา ก็ยังไมไดสมบูรณดีทุกเสนทาง เทาที่ผมไปลงพ้ืนที่ 
ตรวจสอบมาก็ยังมีถนนท่ีคณะผูบริหารประมาณการยังไมตลอดสาย เชน หนา 218 ครับ 
หนา 218 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชางเดินถึงดอนดู บานตูมนอย 
หมูที่ 9 ประมาณการไวที่ 190 เมตร ครับแตจากระยะที่ผมไดลงพื้นที่ตรวจสอบมานั้น 
ระยะทางท้ังสิ้น 348 เมตรและมีการเวนชวงการกอสราง ตั้งแตทางสามแยกดอนดูเขา
มานะครับ 27 เมตร และเวนจากของเดิมบานตูมนอย หมูที่ 9 ที่มีอยูแลวเนี้ยะอีก 131 
เมตร ตรงนี้ก็ไมทราบนะครับวาจะเหลือไวทำไม หรือรังวัดคลาดเคลื่อนนะครับ ทำไม
นาจะทำใหชนขอบถนนเดิมไปเลยครับ ถาทุกทานไดเปดพิกัดตามที่ใบแผนแจงมานะครับ 

/นะครับ... 



นายณัฐภัทร หงษสายพิณ 
สท. เขต 2 
 
 

ในพิกัดของกูเก้ิลจะแจงวาพิกัดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งระยะทาง 300 เมตร บวก ลบ 
นะครับ ซึ่งมันก็เกินจากประมาณการไวนะครับ ระยะรวมก็คือ 158 เมตร โดยประมาณ 
ถนนเสนนี้พี่นองของเราเดินทางลำบากครับ ในชวงหนาฝนนะครับ เมื่อครั้งก็ได
ประสานงานกับทาง อบจ.เพ่ือขอสนับสนุนใหทางการถมอัดดินเพื่อใหใชชั่วคราวไปกอน 
แตอยางวาแหละครับเปนดินเมื่อเจอน้ำก็ทรุดลงไปเหมือนเดิม และก็มีโครงการที่ทาน
ผูบริหารไดเสนอเขามา ณ ปจจุบันก็ยังใชงานไดปกติดี สภาพถนนก็ยังดีอยูแตทาน
ผูบริหารก็ไดทำโครงการปูยางทับใหมซึ่งก็ไมไดมีความจำเปนอะไรเลยนะฮะ เชน 218     
นะครับ หนา 218 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีโอเวอรเลย        
ถนนทางเขาหมูบานริมบึงธานี บานตูมนอย หมูที่ 9 และหนา215 โครงการปรับปรุงถนน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีโอเวอรเลย ถนนประชาสามัคคีบานดอนบม หมูที่ 6 สภาพถน
ทั้ง 2 โครงการนี้ยังใชไดปกตินะครับ ไมมีหลุมมีบอ นะฮะใชงานไดปกติ แตทางคณะ
บริหารก็ทำโครงการปูยางทับใหมเขามาก็ไมทราบตั้งมาเพ่ืออะไร อยางไร ทำไมไมนำ
งบประมาณในสวนนี้ ไปทำพนังก้ันน้ำ ราชภัฎ โนนตุน หรือเอาไปแถวหนองเบน 
ถนนลาดยางหนองเบน หนองไร ที่เกิดหลุมเกิดบอ ที่มีการสัญจรคอนขางเยอะเพราะเปน
ทางตลาด ผมวานาจะนำงบประมาณไปทำตรงนั้นดีกวา ดีกวามาทำงบประมาณท่ีปูยางทับ
ถนนที่มีสภาพดีอยูแลว มาแกไขในสวนตรงนี้กอน นาจะดีครับถนนบางสายก็ไมคอยมีรถ
สัญจรมากนัก หมายถึงรถใหญ รถบรรทุกไมไดผานบอยหรือแทบจะไมผานเลย หนา 216 
โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหนองโสกแก     
ทิศตะวันตกบานดอนบม หมูท่ี 7 ก็ไมไดมีบานอาศัยแถวนั้นที่ผมไปสำรวจมาก็จะเปน   
ทุงนาแลวซึ่งทางสัญจรไปทุงนาก็สวนมากเปนมอเตอรไซตก็ดีอยูแลวนะครับ ไมทราบวาจะ
เอ้ือประโยชนใหใครหรือเปลานะครับ แลวตอมาหมวดกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคหนา 125 
โครงการไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้งถนนสายเรียบคลองชลประทาน ถนนสายพนังก้ันน้ำ 
ขกถ 49-003 บานดอนบม หมูที่ 7 โครงการนี้มีความจำเปนเรงดวนอะไรไหมครับถึงได
ตั้งโครงการนี้ข้ึนมา เพราะเทาท่ีผมสอบถามสมาชิกในพ้ืนที่แลวเนี้ยะของเดิมที่มีก็ยังใชได
อยู ใชไดเปนปกติผมคิดวาจะนำงบประมาณของโครงการนี้ไปกอตั้งโครงการอ่ืนที่
ประชาชนเขาเดือดรอนและมีความจำเปนเรงดวนอยูในตอนนี้นาจะดีกวา และอีกเรื่องหนึ่ง
ครับ เรื่องคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การตั้งจายงบประมาณกระจายไวตามแผนงานตางๆ รวมแลว 19 รายการตามหนาของ
หนังสือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ดังนี้ นะครับ    
ถาไมทันแจงไดนะครับ หนา 89 หนา 105 หนา 108 หนา 118 หนา 120 หนา 131 
หนา 140 หนา 148 หนา 157 หนา 168 หนา 169 หนา 173 หนา 175        
หนา 178 หนา 182 หนา 194 หนา 209 และหนา 228 หนาที่ผมกลาวถึงเมื่อสักครู
นี้ก็จะเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นะ
ครับ รวมแลว 19 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 5,790,000 บาท ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณที่     
สูงมาก นะครับ ไมรวมกับคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการอีก 14,068,000 บาท ที่
ทานสท.ณัฐวัฒน อภิปรายไปรวมเปนเงิน 19,858,000 บาท เกือบจะเทียบเทากับ     
คาท่ีดินและสิ่งกอสรางเลยนะครับท่ีจะนำไปพัฒนาถนน ซอมแซมถนนวางทอระบายน้ำ 
ใหกับพี่นอง ยังขาดอีกไมกี่บาทครับถามวาตามที่ทานบริหารไดตั้งประมาณมาไวเนี้ยะ 5 
ลานกวาบาทหนิ เพ่ือใหพ่ีนองราชการทางสภาฯเองก็อยากจะใหนะครับแตที่ทานตั้งไวสูง
เกินไป เทศบาลบางที่เขาไมไดรับในสวนตรงนี้เลยครับ แลวเงินตั้ง 19 ลานกวาบาทที่เรา
ไดจากภาษีของพี่นองประชาชนหนิ ผมคิดวาสามารถนำไปทำประโยชนอ่ืนไดอีกเยอะครับ 
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สามารถนำไปแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนที่เขาทำประชาคมเขามาไดหลายเรื่องเลย
นะครับ เชน เรื่องน้ำทวมที่มันเปนปญหาใหญของเรา การวางทอระบายน้ำ การทำพนัง  
ก้ันน้ำแลวก็อ่ืนๆ นะครับ ที่ผมกลาวมาหนิผมก็จะยอนกลับไปถึงโครงการกอสรางผมคิดวา
ทานสมาชิกแตละทานก็คงจะไดลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบโครงการแตละโครงการที่ทางทาน
คณะบริหารไดเสนอเขามาแลวบางวามีจุดไหนบาง อยางไร สุดทายนี้ผมจึงขอเรียนถาม
ผานทานประธานสภาฯไปยังทานคณะผูบริหารโปรดกรุณาชี้แจงรายละเอียดทุกขอที่ผม
อภิปราย ในเมื่อสักครูนี้ให  สภาฯรับทราบเพ่ือนำไปประกอบการพิจารณา รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอไปขอบพระคุณครบั 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานณัฐภัทร หงสสายพิณ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดที่อภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ เชิญครับ เชิญทานปรีชา สุขเศวตร ครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ขอใชสิทธิสมาชิกฯครับ เรียนทานปรานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
และคณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ เมื่อตะกี้มีทานสมาชิกไดกลาวถึงโครงการ
กอสรางปรับปรุงถนนหนทางนะครับ พอดีผมมีอยู 2 โครงการที่จะฝากเรียนถามทาน
ประธานฯผานไปถึงคณะผูบริหารจะขอโยกยายเพราะวามันเปนเรื่องที่ไมจำเปน และมัน
ผิดถนนเลยครับโครงการที่ 1 ของหมู 4 นะครับ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีโอ
เวอรเลย ถนนภูริผดุงถึงแยกปยะสมบูรณ บานกุดกวางหมู 4 นะครับ ผิวการจราจร 4 
เมตร ยาว 290 เมตร หนา 4 เซน พื้นที่ไมนอยกวา 1,160 ตารางเมตร ตรงนี้มันอยู
ออกไปทางทุงนาเลยนะครับทาน ทีนี้ตรงนี้มันลำบากมากที่สุดก็คือจากถนนเสนเดียวกัน 
แตมันอยูจากมิตรภาพถึงปยะสมบูรณมันผิดท่ีกันครับ อยากจะขอเปลี่ยนแปลงโยกยาย 
พ้ืนที่นาจะคงเดิมครับ พ้ืนที่ใชสอยนาจะคงเดิม สวนที่ 2 ครับ ก็หมู 4 เหมือนเดิมครับ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกพอศูนย ถึงพนังก้ันน้ำบานกุดกวาง
ตอจากของเดิมหมูที่ 4 ถนนเสนนี้อยูในโครงการของศรีสงาวิวนะครับ แตทีนี้ถนนเสนนั้นมี
บานอยูหลังหนึ่งที่อยูทายซอยสุด ซึ่งเรากำลังจะเทถนนไปสุดอยูแลว ซึ่งถนนเสนนี้เปน
ถนนผากลางไปเลย แตถนนยังดีอยู ผมวาจะขอใหทางทานประธานสภาเสนอตอทาน
ผูบริหารวาขอใหโยกยายไปลงที่ถนนที่เราเทไวแลวครึ่งหนึ่งคือจาก (อา) ที่เราแหพระ
เวสสันดร จากหมูที่ 16 ครับ ตรงสนามกีฬาหมูที่ 16 ครับ ใหมาชนกับลาดยางเกาที่เรา
ยังมีอยูครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานปรีชา สุขเศวตร ครับ มีทานสมาชิกทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ      
ทานธนบรรณ  อาจตน ครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมธนบรรณ  อาจตน สท.เขต 1  ตามที่ทานสท.
ปรีชา สุขเศวตร ทานเลขาสภาฯนะครับ ไดอภิปรายเมื่อสักครู 2 โครงการ เรียนทาน
ประธานสภาฯถึงทานนายกครับ วาหลังจากที่เรามาตรวจดูโครงการตามท่ีทานนายกไดทำ
หนังสือเรียนเชิญใหสมาชิกไดเขารวมปรึกษาหารือ เพ่ือจะยื่นญัตติรางเทศบัญญัติป 
2566 นั้น(อา)เชนกัน ก็ตองขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ถาวันนั้นไดเขารวมคอนขางจะ
ครบ ยกเวนติดภารกิจดวน แลวก็จะมี 2 โครงการนี้ครับ หลังจากที่เราตกลงแลวก็มาดู
ใหมอีกครั้งหนึ่ง ไปดูพ้ืนที่ ทานเลขาก็ไปดู ทานณัฐวัฒน จำปานุยก็ไปดูก็เลยจะขอแปร
ครับ เรียนทานนายกฯไวลวงหนาครับ วาจะขอแปรออกตามที่ทานปรีชาไดเสนอไว และก็
มันจะเกิดประโยชนสูงสุดก็คือสนามกีฬาหมูท่ี16 ตอนนี้เราเทคอนกรีตตั้งแตสมัยทานวิทิต
ไดทำไวแลว ปรากฏวายังทำไมสุดก็เลยจะตอเนื่องใหจบครับ อีกสวนหนึ่งท่ีทานปรีชาได
นำเสนอประธานสภาฯ ถึงทานนายกฯ ก็เห็นดวยครับ ขอบคุณครับ 
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/นายมนตร.ี.. 
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นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอขอบคุณทานธนบรรณ อาจตน มีทานสมาชิกฯที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญ
ทานณฐัวัตร จำปานุย ครับ 

นายณัฐวัตร จำปานุย 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานปรานสภา ผมณัฐวัตร จำปานุย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 
ผมก็เรียนผานทานประธานสภาถึงคณะผูบริหาร ผมก็ขอบคุณครับที่หมูที่ 16 ถนน     
ลานโพธิ์ จะไดโครงการปรับปรุง เดี๋ยวขออนุญาตครับ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีโอเวอรเลย ถนนลานโพธิ์บานกุดกวาง หมูที่ 16 ผมอยากจะขอยายจาก
พิกัดที่ในแผนรางงบประมาณนะครับ ขอขยับเขามาตอกันครับ คือวาในรางฯในพิกัดมันจะ
ไมตอเนื่องจากของเดิม ผมอยากเลื่อนลงมาถนนเสนเดิมครับ แตเลื่อนลงมาตอจาก
ของเดิมครับ ครับผม ขอบคุณครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานณัฐวัตร จำปานุย ครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ตามที่ทาน 
สท.ณัฐวัตร จำปานุย ไดเสนอไปเมื่อสักครูนี้ครับ เห็นดวยครับ เนื่องจากวาที่ทำไปครั้งแรก
นั้น ทางกองชางพิกัดไปท่ีเลยวัดปาวิปสสนาแกงน้ำตอนไปแลว แตวาเนื่องจากวา ถนนที่
กำลังจะเคลื่อนยายตัวนี้เปนเสนเดียวกัน แตวาจุดเริ่มตนจะตองตอจากเดิมไปใหมันสิ้นสุด
ไปจนตอเนื่องครับ ก็เห็นดวยกับที่ทานณัฐวัตร นะครับที่ไดถกเพ่ือเรียนถึงทานนายกครับ
วาหลังจากแปรแลวตรงนี้มันจะตองไปเปลี่ยนสถานท่ีของงบประมาณ ขอความอนุเคราะห
ครับทานประธานฯถึงทานนายกฯครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานธนบรรณ  อาจตน มีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ 
เชิญทานรองประธานสภาฯนะครับ ทานชัยยุทธ  เตยแกว ครับ 

นายชัยยุทธ  เตยแกว 
รองประธานสภา 

ครับ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทานกำนัน ผูใหญบาน 
ทานปลัด หัวหนาสวนราชการ และผูเขาประชุมที่เคารพทุกทานครับ ผมนายชัยยุทธ     
เตยแกว  สมาชิกสภา เขต 1 ครับ ตามที่สมาชิกสภาหลายๆทานไดอภิปรายงบประมาณ
รายจายประจำป 2566 นั้น กระผมก็เห็นดี เห็นงามไปดวย และก็ดีใจวันนี้ทานนายก
พรอมท่ีจะตอบใหพวกเราไดกระจางแจง เพื่อที่จะไดพิจารณากันตอไปนะครับ แตผมขอติง
นิดหนึ่ง ก็ปนี้งบประมาณของเรานะครับ งบประมาณความจำเปนพ้ืนฐานนะครับ คือคา
กอสรางทั่วไปมันนอยไปนิดนึงครับ แค 24 ลานกวาบาท งบเราตั้งไว 210 ลาน ผมก็
กราบเรียน ทานประธานสภาฯผานไปยังทานบริหารนะครับ เพราะวาเราก็ชวยกันแก
ชวยกันถามนะครับ ทานก็ยินดีที่จะรับฟงเราในเรื่องนี้ กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯทุก
ทานนะครับ ท่ีไดใหความคดิความอานของเรา เพ่ือที่จะใหทางฝายบริหารไดแกไขกันตอไป 
ครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานชัยยุทธ เตยแกว ครับ มีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ    
มีไหมครับ ถามีผมก็ขอเชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
 
 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ครับผมก็พยายามที่
จะฟงความคิดเห็นของทานสมาชิกฯ ครับ ในที่ประชุมกอนที่ทานประธานสภาฯ จะ
อนุญาตใหทานนายกฯไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกที่เห็นครับซึ่งผมก็ บางทีผมก็เห็น
ตามคำถามครับ ที่ทานสมาชิกฯ อภิปรายแตบางสวนมันจะไปเก่ียวของกับอดีต คำวาอดีต
นั้นคือวาเราอยูดวยกันมาหลายป ครับ พออยูดวยกันมาหลายป คำตอบทานนายกฯที่เขา
มาใหม เพิ่งจะมารับตำแหนง ไดปกวา เมื่อกอน 8 ปที่แลวเราก็ทำเรื่องเขามากอน ครับใน
สภาแหงนี้ก็พิจารณาเหมือนกันที่เราพิจารณาซึ่งในความเปนจริงอยางงี้ครบัตามที่       

/ทานณัฐภัทร... 
 



 
นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 
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ทานณัฐภัทร หงษสายพิน ทานไดอภิปรายโครงการลาดยางทับถนนคอนกรีต ของเขต
เทศบาลตำบลเมืองเกาเอาเปนวาทั้งตำบลเลยนะครับทาน เปนอยางงี้นะครับทาน จริงๆ
แลวเปนความคิดผมเลย ครั้งแรกเลยแลวทำไมผมเอาความคิดนี้มาเนื่องจากวาถนน
มิตรภาพไปแถววังนอย เขาอยุธยาไปหลักสี่นั้น แตกอนนั้นก็เปนถนนลาดยางแคบๆ ตอมา
ก็ขยายเปนถนนคอนกรีต ซึ่งทุกคนตองเดินทางเสนนี้ เชื่อไดวาทุกคนทุกทานเดินทาง ผม
คนนึงครับพอหลังจากสรางถนนคอนกรีตแลว ซอฟ บวม แลวเขาก็ลาดยางทับ “ผมก็เออ
เขาทา”ขออนุญาตใชเสียงนี้เลยนะครับผมก็เอาความคิดนี้มาที่ตำบลเมืองเกาของเรา 
ตำบลเมืองเกาของเราพัฒนามาตั้งแตสมัยกำนันชวย พลเสนา ใสหมวก 2 ใบ กอนป 38 
เทคอนกรีตไดเล็กไดนอยก็ทั้งหมดแลวมันเริ่มหมดอายุ คำวาคอนกรีต มันไมใชรถวิ่งแลว
มันจะหมดอายุนะครับทานเทไวเดี๋ยวนี้ไมกี่ปก็หมดอายุ ตามศักยภาพอายุของคอนกรีตซึ่ง
ผมมองวาทำไมวังนอยเขาถึงทำตรงนั้น เพราะวาการท่ีจะมาขุดเอาคอนกรีตออกก็จะตอง
ไปตั้งงบขุด แตถาเมืองเกาเราหนิถาจะเซฟตัวนี้ไดลาดยางทับคอนกรีต เพ่ือไมใหน้ำซึมลง
ไปบนคอนกรีต คอนกรีตก็จะไดไมบวม หลายคนครับทีแรกคานผม ผมบอกวาผมขอ
โครงการ นึงกอนปรากฏวาพอทำเสร็จแลว ขออนุญาตเอยชื่อครับ ผูใหญบานคมสัน กอง
เพชร “โอพี่ธนบรรณดีตั้วเนาะหละชาวบานยอง”เสร็จแลวก็ขยายไปเรื่อยๆ ตั้งแตสมัย
ทานวิทิตจะสังเกตุไดวาบานกุดกวางเกือบเต็มกอนเลย แลวบานดอนบมก็คอยๆ ไล บาน
ทานชัยยุทธ      เตยแกว บานสะอาดก็ไลตาม ทำไมตองเปนอยางนั้น เรียนทานสมาชิกฯ
ครับวาถาเราปลอยใหคอนกรีตแตก บวม เปนหลุม เปนบอ แลวตองไปซอมเหมือนกับ
เทศบาลนครขอนแกน ที่ตองไปขุดถนนมิตรภาพเทาท่ีเราเห็น แตถาบานเรารถหนักก็ไมมี
รีบทำซะถาทำไดปรากฎวาทำไปแลวทั้งตำบลเราทนลืมไปเลยครับวาขางลางเปนคอนกรีต
นี่คือสวนหนึ่งท่ีตองรีบทำกอน กอนที่จะมันซอฟไปมากกวานี้ และก็เชื่อไดวาสิ่งที่ทำไปนั้น
ก็คงจะผานประชาคมหมูบานของเราเห็นความสำคัญ ครับการตัดสินใจนั้นผมก็ตามทาน
นายกฯ ทานนายกฯก็บอกวาประชาคมมาก็ชาวบานตองการสิ่งไหเราก็ทำ 1,2,3 ครับ ก็
ขอเรียนครับทานสมาชิก ครับวาเชื่อไดวาเปนประโยชนครับ สวนงบประมาณที่ทาน
สมาชิกฯ ถามหาความรายละเอียดของโครงการ 

  
นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

เดี๋ยวทานธนบรรณครับ ในสวนของรายละเอียดท่ีจะตอบขอซักถามทางคณะบริหาร    
เปนคนตอบ ครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

ผมไมไดตอบแทนคณะบริหารนะทาน ผมเปนสนับสนุน โครงการไมไดหามแตผมมี
ตัวอางอิง ผมไมตอบแทนทานนายกฯคือเวลาอภิปรายจะมีทั้งผูสนับสนุนและฝายคาน    
ผูคัดคาน 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ผมคิดวาใหนายกฯตอบกอนแลวทานคอยสนับสนุนดีกวาครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 
 
 
 
 
 

ตอนิดเดียวครับ ตอนิดเดียวกอนที่ทานนายกฯจะตอบทั้งหมดนี้คืองบประมาณ 2562 
,2563,2564 ทานายกฯวิทิต เปนอยู  8 ป ตั้งเหมือนกันกับเลมนี้ เลยครับ ไมมี
รายละเอียดลงตัวครับ 1,500,000 , 5,000,000 ไดมาซึ่งบริการ ที่ผมอยากอภิปราย
กอนนายกฯจะตอบนั้น งบประมาณตรงนี้ขาราชการเปนคนเสนอเขามา ทุกทาน ทุกระบบ 
ถาจะใหดีใหขาราชการตอบแทนทานนายกฯ นาจะกระจาง อันนี้ผมพูดลวงหนาไวกอน 
แตท่ีผมพูดไปนั้น ทานวิทิต ทำไวกอน 8 ป เหมือนกันผมนอยใจอยูตรงที่วาทานก็นั่งอยู
ตรงนี้แหละในหองประชุมสภาฯ ทานรองประธานสภานั่งอยูท่ีเดิม ทานเลขาเปนสมาชิกฯ       

/นั่งขางลาง … 
 



 
นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 
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นั่งขางลาง ทานวนิดาก็นั่งอยูตรงนี้ไมเคนทวงติงเรื่องนี้สักครั้งแมแตคำเดียวจึงอยากจะ 
พูดวาการที่จะอภิปรายในสวนที่เก่ียวของกับงบประมาณนั้นอยากจะใหมองขางหลังดวย       

 ผมไมไดมองวาพวกกำลังมองหาความผิดพลาด ดีครับที่เตือนคณะบริหารวาทำอะไร
ตอไปนี้บานเมืองเราเจริญแลว ที่ผมพูดไมไดสนับสนุนไมไดคานแตอยากใหเราคิดยอนหลัง
ไปดวยวาเราทำอะไรไวบาง เราจะเดินหนาไปตรงไหนเทานั้นเอง ครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับ ครับตอไปก็เชิญทานนายกฯไดตอบขอซักถามชองทานสมาชิกฯ นะครับ 
ที่ละทานเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครับ ขอบคุณทานประธานฯครับ กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกฯ    
ผูทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ไดเสนอมาถึงผูบริหารครับ ก็บางอยางก็
คงจะตองนำไปสืบขอเท็จจริง แลวก็แกไข บางอยางที่ชี้แจงไดก็ขออนุญาตชี้แจง เชน
สมาชิกฯทานนึงบอกวาเอาครูภาษาจีนไปสอนภาษาอังกฤษเนี้ยะผมอานดูก็ไมเห็นนะครับ 
แตเปนอยางงั้นจริงๆ ผมคิดวากองการศึกษานาจะไมฉลาดพอที่จะทำขนาดนั้น นะครับ 
เอาครูจีนไปสอนภาษาอังกฤษเนี้ยะมันคงจะเปนไปไมไดนะครับ สวนงบประมาณท่ีทาน
ถามมาวา 1,000,000 , 300,000 , 400,000 เอาไปทำอะไรมีขอชี้แจงในขอบัญญัติ
ไวบางแลวนะครับ สวนรายละเอียดผมคงใหทางขาราชการเปนคนชี้แจง ทานประสงคอีกที
หนึ่งครับ สวนของทานวนิดาที่ถามวาโครงการตาง ๆ ซ้ำซอนกันทำไมไมจัดอบรมพรอมๆ
กันนะครับ ใครขอกราบเรียนอยางนี้ครับวา(เออ)การเลือกตั้งแบงเปน 2 เขต เพราะฉะนั้น
การอบรมก็ตองแยกกันอบรม นะครับ อยางเชน บานขามเจริญ เราจะไปอบรมดาน
การเกษตรอยางไงครับ ไมมีที่นาสักแปลง เราก็ตองแยกกันอบรม อบรมอาชีพบาง อบรม
การเกษตรบาง เราจะมารวมกันก็คงจะไมไดครับ เพราะวัตถุประสงคของการอบรมนั้นเปน
คนละแบบ คนละอยางสวนขอเสนอ ชี้แนะ แนะนำของทานสุธัญญา กองเพชร เรื่องซื้อ
คอมพิวเตอร ขอบคุณนะครับที่ทานเปนหวง กลัวเทศบาลจะใชเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
อยางฟุมเฟอย ผมเองก็ไดสอบถาม ทานปลัด สอบถามพี่นองขาราชการ มีความจำเปน
ครับที่ตองใช แตตองซื้อคอมพิวเตอร ซื้อโตะ เพราะวาคอมพิวเตอรบางเครื่องก็อายุครบ
แลว คอมพิวเตอรบางเครื่องก็ชำรุดทรุดโทรม โตะทำงานบางโตะก็ใชมาเปน สิบๆป อันนี้
เราก็ดูตามความเหมาะของแตละกอง ไมใชกองเล็กๆไปซื้อคอมพิวเตอรทีละเยอะ อันนั้น
เราก็ไมอนุญาตนะครับ เราก็อนุญาตใหเฉพาะตามที่จำเปนนะครับ สวนของทานปรีชา     
สุขเศวตร ทวงติงเรื่องรถไถ ขอกราบเรียนนะครับ เรื่องการเกษตรเนี้ยเปนหัวใจของผมเลย
ผมศึกษาเรื่องทางการเกษตรมานามมาก ตั้งแตผมเปน สจ. ตั้งแตผมเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด จนกระทั่งไปเปนสมาชิกวุฒิสภา ผมเปนหวงเปนใยเรื่องการเกษตรมาก 
แลวก็อีกอยางหนึ่งนะครับ ซึ่งไมอยากจะพูดเลย แตวาแตในเม่ือทานเอยมาผมก็ตองขอพูด 
ทานบอกวาผมซื้อรถสมัยผม กูเงินมาซื้อจริงครับซื้อมาแลวพอผมไมไดเปนนายกฯ ก็ขาด
การบำรุงรักษา ดังท่ีจะเห็นวาผมเขามาใหมๆ ผมตกใจเห็นรถแทรกเตอรจอดอยู บางคันก็
มีลอเดียว บางคันก็มี 2 ลอ แบตเตอรี่หายคุกคัน ไดรสตารทหายทุกคัน จอดกองรวมกันไว
นะครับ ทานบอกวาทำไมไมเอาไปซอมก็หมดปญญาครับ ฐานะนายกฯหมดปญญาที่จะ
ซอมจริงๆครับเพราะวาซอมใหมก็คงจะลำบาก และซอมใหมไมรูวาจะนำกลับมาใช
ประโยชนหรือเปลา ดังที่ผมไดกราบเรียนไปวาขาดการบำรุงรักษามา 8 ป จริงๆแลวไม
อยากพูดเรื่องเกานะครับ ก็มีความจำเปนที่เทศบาลเราควรจะมีรถไถเพ่ือไปชวยพ่ีนอง
เกษตรกร พ่ีนองเกษตรก็ไมใชใครหรอกครับ ญาติ พี่นอง สท. ทั้งนั้น ไมตองไปจางเขาไถ 
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 ไมตองไปรับจางครับแตวาตองเติมน้ำมันใหเราหนอย ก็ไปชวยใหทั่วใหถึงครับ เดี๋ยวตอน
วาระอ่ืนๆ ผมจะขออนุญาตทานประธานพูดถึงเรื่องการเกษตรตออีกนิดนึงครับ  เรื่องรถไถ
แลวก็ของทานเรื่องเงินคาตอบแทนที่เราไดตั้งไว ตามขอ 89,ขอ , ขอ 105 , ขอ 108, 
ขอ 118, ขอ 120, ขอ 131 ,ขอ 140 ,ขอ 148 , ขอ 157 ,ขอ168 , ขอ 169 ,ขอ 
173 ขอ 175 ,ขอ 178 ขอ 182 ,ขอ 194 ขอ 209 แลวก็รวมกันเปนเงิน 
5,000,000 บาทกวา เพ่ือเปนการตอบแทนผูมีอุปการะคุณตอเทศบาล คำวาเทศบาล
หมายถึงตอพี่นองประชาชน เพ่ือเปนคาตอบแทน ผูที่มีอุปการะคุณตอพี่นองประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลเมืองเกา 30,000 กวาชีวิต แลวก็พ่ีนองในเขตเทศบาลของเราเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ นะครับ ดังจะเห็นวาหมูบานจัดสรร ความเจริญพุงเขามาสูเทศบาลตำบลเมืองเกา 
เพราะวาตำบลเมืองเกานาอยู ใกลเมือง คมนาคมดี คนเมืองเกาจิตใจโอบออมอารี 
แบงสันปนสวน ใครปลูกผักปลูกพริกก็แบงกันกินแบงกันใช ความนารักตรงนี้นะครับก็เลย
ทำใหตำบลเราหนิมีประชากรมากข้ึนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคาตอบแทนผูมีอุปการะคุณตอ
เทศบาล แกพี่นองเทศบาล แกพี่นองในเขตเทศบาลของเราหนิ มีความจำเปนนะครับ แลว
ก็ขอกราบเรียนวา ผมบริหารที่นี้ไมไดเอาตำบลอ่ืนมาเปรียบเทียบ ผมเอาที่ตั้งของเราเปน
เปรียบเทียบผมไมใชวาตำบลนั้นได ตำบลนี้ไมได ไมใชครับ เราดูตามความจำเปน เราดู
ตามความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เราก็จัดสรรงบประมาณไปดูแลตามนั้น นะครับ 
ไมใชวาเราจะไปดูตำบลนั้น ตำบลนี้นะครับ ผมไปดูอยางเดียวครับตำบลอ่ืน คือตำบลที่ทำ
การเกษตรแลวประสบความสำเร็จครับ สวนที่ทานอภิปราย เรื่องซอยชางเดิน ผมเห็นดวย
นะครับ(เออ) เดี๋ยวเสร็จการประชุมผมจะขออนุญาต (เออ)อาจจะไมใชวันนี้อาจจะในเร็วๆ
วันนี้ ขอเชิญทานไปรวมสำรวจดวยกันนะครับ ซอยชางเดินผมไปดูบอยครับก็เดือดรอน
จริงๆ 580 เมตร  ไมพอเราก็มาประชุมกันใหมอาจจะขยับขยายใหอันนี้ขอขอบคุณที่ได
แนะนำนะครับ ซอยชางเดินนั้นเดือดรอนมานานแลวนะครับ ตั้งแตผมเปนนายกฯรอบแรก
ก็มีการเรียกรองซอยชางเดินจนกระทั่งผมไมไดเปนนายกฯมา 8 ป ซอยชางเดินก็ยังเปน
ซอยชางเดินคนไมยอมเดิน ตอไปนี้ซอยชางเดินคนจะเดินนะครับ สวนที่ทานอภิปรายเรื่อง
งบประมาณไปสู หมู 7 เรื่องไฟแสงสวาง บางทานอาจจะบอกวาไมมีประชาชนสัญจรอันนี้
ขอกราบเรียนนะครับ ทานก็ไปดู ผมก็ไปดู สท.วนิดา สท.เพ็ญศรี ก็ไปดู ผมไปดูมีคนสัญจร
ครับ ทานกับผมอาจจะไปคนละเวลามีประชาชนสัญจรแลวก็แสงสวางมืดมิดครับ เรา
จำเปนจะตองทำนะครับ ก็ถาหากทานอยากจะไปดูสถานการณจริง ฝายบริหารยินดีครับ 
ที่จะพาไปดูความเดือดรอนที่ทานอภิปรายมานะครับ สวนขาดตกอะไรบางก็ตองขออภัย
เพราะบางทีผมจดไมทัน นะครับ ก็จะเดี๋ยวผมคงจะตองหารือทางฝายขาราชการประจำ 
เพ่ือจะตอบใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเบื้องตนขออนุญาตตอบไวเทานี้เบื้องตน แลวก็เรื่อง
การทำถนนโอเวอรเลยทับคอนกรีตอันนี้พวกเราไมใชวิศวกร พวกเราเปนนักการเมือง
ทองถิ่นนะครับ บางทานก็จบเปนครูเขามา บางทานก็เปนขาราชการตำรวจเขามาเปน
นักการเมืองทองถ่ิน ซึ่งพวกเราไมไดมีความรูเรืองวิศวะ นะครับ ผมเองก็ไมไดจบวิศวะ 
แลวก็ไมรูเลยนะครับ   แลวก็ไดเห็นวาถนนบางเสนผมยกตัวอยางนะครับ ถนนบายพาส 
ชวงบานโนนตุน ผานบานดอนบมไปถึงตำบลบึงเนียม เขาก็ทำโอเวอรเลยทับ บังเอิญนาย
ชางกรมทางรูจักกันเคยนั่งทานขาวดวยกันผมก็ถามนายชางกรมชลประทานวา เออไมใช 
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กรมชลประทานครับ กรมทางหลวงครับ ขออภัยพูดผิด ถนนก็ดีอยูแลว ทำไมทางหลวงมา
ทำลาดยางทับ นายชางทางหลวงบอกวามันอยางงี้ครับ เนื่องจากถนนมันหมดอายุแลว
ถนนที่ทำมาดีอยู   แลวหนิ จะไมสออาการถึงการหมดอายุดูพ้ืนผิวจะดีอยูแตภายในนั้น
หมดอายุ พรอมทีจ่ะฟงลงมาตลอดเวลาอันนี้ผมไดรับคำตอบจากทางหลวงนะครับ ซึ่งผมก็
เชื่อวาที่กองชางเราไดทำถนนโอเวอรเลยไปทับคงจะนาเชื่อไดวาคงจะเปนเหตุผลเดียวกัน
กับทางหลวงที่ไดเสนอโปรเจคนี้ ตามที่ทานไดอภิปรายไว นะครับในเบื้องตนขออนุญาต
ชี้แจงไวเพียงเทานี้กอนนะครับขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ เชิญทานรองครับ 

น.ส.รมัภามาศ ทีฆธนานนท 
รองนายก ทต.เมืองเกา 

กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ผูทรงเกียรติทุกทานคะ ก็จะมีสวนในการแกไข
คำผิดในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 นะคะ ในสวนของหนาที่ 
217 คะบรรทัดที่ 4  นับจากขางลางนะคะเดิมนะคะ เดิมขนาด 0.40x 0.30x0.11 
เมตร คะ ขอแกไขเปนขนาด 0.40x 0.30x0.10 เมตร คะ ลำดับตอไปคะ หนา 218 
คะบรรทัดที่ 5 นับจากขางลาง เดิมขนาด0.30? 0.30 เมตร แกไขเปน 0.30x0.30 
เมตรคะ หนา 219 บรรทัดที่ 18 จากชางลาง เดิมขนาด 0.30? 0.30 เมตร แกไขเปน
0.30x0.30 เมตรคะ หนา220 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.ถนนจรรโรงธรรม ฝงทิศ
ตะวันตก บานกุดกวาง หมูที่ 12 เดิม จำนวน 197 ทอน บอพัก คสล.จำนวน 21บอ 
แกไขเปน จำนวน 174 ทอ จำนวนบอพัก คสล.จำนวน 18 บอคะ แลวก็หนา 142 คะ 
โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษคะ ในบรรทัดที่ 2 มีการพิมพผิดพลาดนะคะ ผูมี
ทักษะทางดานภาษาจีน แกไขเปนผูมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษคะ ขอบคุณคะ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม
ครับ เชิญทานประสงคครบั 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาที่เคารพครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกาผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร ทานขาราชการ ทานผูเขารวมประชุม กำนัน
ผูใหญบาน เจาหนาที่ปกครอง และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ กระผมนายประสงค 
พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต ๑ ตองกราบขอบพระคุณทาน
ผูบริหารครับ ตองขออนุญาตเอยนาม ทานนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกาครับ ทานโกเมศ 
ทีฆธนานนทนะครับ ที่ไดชี้แจงสักครูแลวพอดีผมกำลังจะกระทูถามพอดีเก่ียวกับที่ผม
สอบถามไปครับ ก็คือเอกสารนี้ในหนา ๑๔๒ ครับ โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ซึ่งที่ผมทวงถามไปวามันเปนคาใชจายเก่ียวกับอาสาสมัครหรือผูมีทักษะทางดานภาษาจีน 
เนนย้ำนะครับทางดานภาษาจีน สำหรับสอนภาษาจีนอันนี้ผมถือวาทานนายกฯ แลวก็ทาน
รองนายกฯ ชี้แจงนะครับก็ถือวาคลายขอสงสัยไปนะครับ อาจจะผิดพลาดทางเรื่องเอกสาร
นะครับ ก็ขอฝากทานขาราชการท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ เพราะวาการพิจารณาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายนะครับ ตามเทศบัญญัติพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครับ ทุกอยางตองมี
การตรวจสอบใหถูกตองและที่สำคัญใหมันตรงประเด็นนะครับ  กราบขอพระคุณนะครับ 
แลวก็กราบขอบพระคุณดวยที่วันนี้เราไดมีโอกาสไดคณะผูบริหารใหมๆ เขามาทั้ง ๒ ทานนะ
ครับ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานแรกทานรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเกา
ครับ ทานรัมภามาศ ทีฆธนานนท นะครับ กราบขอขอบพระคุณครับ ทานท่ี ๒ ก็คือ ทาน  

 

/นะครับ... 

พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ ทานก็มาดำรงตำแหนงรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา 



          -๒๓- 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

นะครับ ทานที่ ๓ ทานเลขานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา ทานเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ 
ผมก็ถือวาเปนคนรุนใหมไฟแรงที่เขามารวมทำงานในการบริหารเพ่ือความผาสุก เพ่ือความ
เจริญของทองถิ่นนะครับ เราจะไดพัฒนาไปรวมกัน ขอบคุณนะครับที่ตอบขอสงสัย 
ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิณ ครบั 

นายณัฐภัทร หงสสายพิณ 
สท. เขต 2 

 

เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ผมนายณัฐภัทร หงสสายพิณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต ๒ 
ครับผมขอตอบของทานธนบรรณ นะครับ ขอเอยนามที่วาทำถนนปูยาง โอเวอรเลย ที่ผม
ยกตัวอยางในที่นี้คือ ถนนท่ีตรงไหนที่เห็นสมควรทำก็สามารถทำนะครับ คือผมไมไดบอก
วาเราจะไมโอเวอรเลยทุกเสนทางนะครับ ก็คือบางหมูบานริมบึงธานีอยางงี้ครับ ผมก็ได
เขาไปพบปะพี่นองในนั้น ก็เลยถามวาแมหมูบานตรงนี้ หมูบานตรงนี้ถนนเราหนิครับ กับ
ตอนนั้นซอยชางเดินเขาก็ยังทำไมได เราใหความสำคัญตรงไหนมากกวากัน เขาบอกวา 
โอยตรงนี้มันใชงานไดอีกอยู ซึ่งปนี้หรืออีก ๒ ปขางหนาก็อาจจะใชงานไดอยู ผมจึงขอ
เรียนอยางงี้ แตผมไมไดอธิบายที่คอนขางละเอียดนะครับ และสวนที่เรื่องทานนายกฯ แจง
มานั้น เรื่องโครงการไฟฟาพรอมอุปกรณติดตั้งที่ทางนี้ผมไมไดบอกวาไมมีคนสัญจร      
ผมบอกวาของเกาก็ยังใชงานไดอยูนะครับ ขอพระคุณครบั  

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานณัฐภัทร หงษสายพิณ ครับ มีทานสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
เชิญครับ มีไหมครับ ทานสมาชิกฯ ก็ไดชักถาม ทานนายกเทศมนตรีก็ไดตอบในขอสงสัยใน
สวนของในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวนะครับ ตอไป
ผมจะขอมตินะครับ ผมจะขอมตินะครับ มติในสวนของเรื่องการพิจารณาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ)นะครับ ผมจะขอ
มติเปน ๒ ครั้งนะครับ  ๑ ใครท่ีเห็นชอบ กับไมเห็นชอบนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดที่
เห็นชอบในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่  ๙/๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ)ขอมติดวยครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

๑๒ เสียง ครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานสมาชิกฯ ทานใดที่ไมเห็นชอบครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ไมมีครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ก็ถือวาระเบียบวาระ(ขั้นรับหลักการ)มีมติเห็นชอบทั้งสภาฯ นะครับ ตอไปก็เขาสู
ระเบียบวาระ กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตตินะครับ ผมก็จะขอถามวาใน
สวนของคณะกรรมการแปรญัตติยังคงเปนชุดเดิมนะครับ ขอสอบถามครับ ชุดเดิม คือ 3 
ทานครบั 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานฯ ที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตนครับ สท.เขต ๑ ครับ ก็ยังจะขอ
เปนชุดเดิมอยูครับทานครับ ขอบคุณครบั 

 
/นายมนตร.ี.. 

 



-๒๔- 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ก็สรุปในสวนของคณะกรรมการแปรญัตติก็จะเปนชุดเดิมเหมือนปที่ผาน 3 ทานนะ
ครับ ครับ 3 ทาน ครับผมเชิญทานวนิดา วรยศครบั 

นางวนิดา วรยศ 
สท.เขต 2 

เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะบริหาร ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ดิฉันนางวนิดา วรยศ ดิฉันขอเรียนเอาหนังสือใหทานประธานคะ ขอยื่นหนังสือให
ทานประธานคะ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ตามหนังสือทานวนิดา วรยศ ไดยื่นมานะครับ จะอานเนื้อหาสาระใหฟงนะครับ เขียนที่ 
528 หมู 7 บานดอนบม ตำบลเมืองเกา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2565 นะครับ เรื่อง การขอลาออกจากคณะกรรมการแปรญัตติ เรียน 
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ดวยดิฉันนางวนิดา วรยศ ตำแหนง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ที่รับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ดิฉันมีความ
ประสงคลาออกจากคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณา ลงนาม นางวนิดา วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 นะ
ครับ (อา) คือที่เราตกลงกันตะกี้นี้ ชุดเดิม แตตอนนี้มีชุดเดิม 1 ทานที่ลาออก จากการเปน
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ครับผมตามระเบียบขอบังคับที่ 106 นะครับ กรรมการ
สภาทองถ่ิน พนเมื่อ 1) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานสภาทองถ่ิน 2) ตาย 3) สมาชิก
ภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลง 4) เลือกคณะกรรมการทองถ่ินข้ึนมาใหม หรืองานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จสิ้นลง 5) สมาชิกสภาทองถ่ินสิ้นสุดจากหนาที่ ตอนนี้ทานวนิดา วรยศ ได
ลาออกโดยการยื่นเปนหนังสือครับตามระเบียบขอบังคับ ขอ 107 ภายใตขอบังคับที่ 
103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นให สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน เสนอชื่อ
ผูที่เปนสมาชิกทองถ่ินหรือผูที่ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา 2 คนสวนกรณีที่ผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองนะครับ ตามนี้นะครับ ตอไปเราก็จะไดสรรหากรรมการ
ทดแทนทานวนิดา อีก 1 ทาน นะครับ ตามขอบังคับที่ผมไดอานมา มีทานใดที่จะเสนอ
ไหมครับ เชิญทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมประสงค พฤกษาเจริญ สท.ขต 1 ครับ อันนี้มีขอสงสัย
นิดนึงครับ ของสวนของผมที่ในฐานะก็เปนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ กรณี
ประธานแปรญัตตินี้ ก็คือ คณะกรรมการหรือเลขาก็ตองพนสภาพใชไหมครับ ทั้งชุดใชไหมครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ออ ไมครับ ตะก้ีนี้ขอเปนชุดเดิมนะครับ แตพอดี 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

ชุดเดิมใชไหมครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

พ่ีวนิดา ทานวนิดามายื่นใบลาออก เราตองหาคนมาทดแทน 1 ตำแหนง ที่ 

นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

1 ตำแหนงใชไหมครับ ออ เขาใจ พอดีผมเห็นสท. วนิดาไปยื่นซองผมก็เลยตอนแรกสงสัย
อยูเหมือนกัน นึกวามาแจกซองผาปาอะไรแถวนี้ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ผมก็อานใหฟงแลวเม่ือก้ีนี้ครบัผม 

 

/นายประสงค...  
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นายประสงค พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1   

Ok ครับ เขาใจครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานธนบรรณ ครับ 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ขอเสนอชื่อทานชัยยุทธ เตยแกว 
ครับ เปนกรรมการแปรญัตติครบัทาน 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอผูรับรองครบั ไมมีผูรับรอง มีทานใดเสนออีกไหมครับ เชิญทานณฐัวัตร จำปานุยครับ 

นายณัฐวัฒน จำปานุย 
สท.เขต 1 

ครับเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน และผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ กระผมนายณัฐวัฒน จำปานุย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอ
เสนอทานสท. มนตรี  พ้ัวล ีครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอผูรับรองครบั 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ผูรับรองครบครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

มีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนทานอ่ืนอีกไหมครับ ในสวนของทดแทนทานวนิดา วรยศ ที่
ทานไดยื่นหนังสือลาออก เมื่อสักครูนี้ครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอไดขอมตินะครับ ขอมติ
ในสวนของที่จะหาทานคณะกรรมการแปรญัตติ 1 ทาน เพ่ือทดแทน ทานวนิดา วรยศ  
นะครับ ทานใดเห็นชอบวา นายมนตรี  พั้วล ีขอมติครับ 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียง ครับผม 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ก็แสดงวาที่ไมเห็นชอบไมมีนะครับ ตอไปก็คือทานวนิดา ในฐานะกรรมการแปรญัตติ และ
เปนประธานแปรญัตติ ผมก็จะไดพักเบรกใหกรรมการแปรญัตติไปปรึกษาหารือ เพื่อท่ีจะ
ไดหาคนที่เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทดแทนตำแหนง ของพ่ีวนิดาครับ ผมขอ
พักเบรคการประชุมครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ขณะนี้ก็ครบองคประชุมครับ เรียนเชิญทานประธานสภานำเขาสูการประชุมตอเนื่อง
ครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับ ครบเวลาพักเบรกครับ ตอนะครับ เชิญทานประสงคครับ 

นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   

กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ คณะผูบริหารครับ ขาราชการทุกทาน แลวก็
ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ ซักครูฮะ กอนที่จะพักเบรกการประชุม กระผมประสงค 
พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเขต 1 นะครับ สักครูกอนที่จะเบรกการประชุมนะครับ ก็ไดมี
การ ทานวนิดา วรยศครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ ทานก็ไดยื่นใบลาออกจาก
การเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ก็ไดดำเนินการในสวนตอไปนะครับ ก็ได
ดำเนินการสรรหานะครับ คัดสรรผูที่จะขึ้นมาดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติตองขออนุญาตเรียนวา จากท่ีคณะกรรมการแปรญัตตินะครับไดคัดเลือกกันข้ึนมา    
ก็จะไดขอสรุปดังนี้นะครับ อันดับแรกครับ 1) ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานมนตรี พั้วลี  

 

/สมาชิกสภา... 
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นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   

สมาชิกสภาเขต 2 ได ถูกคัดสรรให เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ            
2)ทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ ตำแหนงเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ สวนทานที่ 3 ครับ ทานสุธัญญา  กองเพชร สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ จึงกราบเรียนทานประธานใหรับทราบ
ตามรายละเอียดที่แจงใหทราบครับ ขอบพระคุณครบั 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอขอบคุณทานประสงค พฤกษาเจริญ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ในสวน
ของกรรมการแปรญัตติสามทานที่เราไดพูดคุยกันตะกี้นี้ ยังเปนผมนะครับ ณ ตอนนี้ก็ถือ
วาประธานกรรมการแปรญัตตินะครับ นายมนตรี  พ้ัวลี นะครับ แลวก็ทานสุธัญญา     
กองเพชร เปนคณะกรรมการแปรญัตตินะครับและทานประสงค พฤกษาเจริญ เปน
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ตอไปในสวนของกำหนดวันรับคำแปรนะครับ 
การรับคำแปรนะครับ ในสวนของคณะกรรมการแปรญัตติพูดคุยกันแลวก็คือจะเริ่มตนจาก
วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน นะครับ ในสวนของเวลาก็คือ 08.30-16.30 น.
นะครับ ทานใดที่มีอะไรยื่นแปรญัตติ แปรลด แปรเพ่ิมหรือในสวนของคณะผูบริหารจะ
แปรเพ่ิม ก็ยินดีนะครับ เชิญครับ ในสวนของขบวนการแปรญัตติก็เสร็จสิ้นแลวนะครับ    
มีทานใดมีอีกไหมครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมธนบรรณ  อาจตน สท.เขต 1 ครับ ขณะนี้
อยูในระเบียบวาระที่ 3 ครับ เรื่องพิจารณา ซึ่งการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป 2566 ก็ไดมีมติเห็นชอบใหรับหลักการ มีการตั้งคณะกรรมแปรญัตติ 
แลวก็วันเปดรับแปรครับ ตามที่ทานประธานไดนำเรียนตอสภาเมื่อสักครูครับ ขอกราบ
เรียนทานประธานสภาอีกครั้งนึงครับวา มันมีเรื่องดวนจริงๆ จะหารือในสภา เก่ียวกับญัตติ
ที่ทานประดิษฐ อุนสิม ไดเสนอเปนวาระดวน เปนกรณีพิเศษเก่ียวกับการยกฐานะจาก
สำนักสงฆทั้ง 3 แหง สำนักสงฆของสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน แลวก็วัดขามแป แลวก็วัด
ปามิ่งเมืองครับ อยากจะขอนำเรียนทานประธาน เพ่ือเอากลับมาพิจารณาใหม เนื่องจากมี
วาระอันเรงดวนเก่ียวกับการดำเนินการขั้นตอไปของทางสำนักพุทธฯ ตั้งแตวันพรุงนี้จึงขอ
นำเรียนเพ่ือบรรจุเขาไป ณ ตอนนี้เลยครับ เพ่ือพิจารณาครับ เรียนทานประธานสภาฯครับ 
และหาผูรับรองแลวเสนอในที่ประชุมเพ่ือมีมติครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานธนบรรณครับ ในสวนของสถานที่ตามที่ผมไดรับเอกสารทานประดิษฐ       
มีเฉพาะวัดปาวิปสสนาแกงน้ำตอนท่ีเดียวนะครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

กอนหนานั้นผมก็ไดเสนอพรอมกันดวยวาจา 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

เสนอดวยวาจาใชไหมครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ที่ทานประดิษฐ อุนสิม บอกวามีแตวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน ผมนำเรียนทาน ตอนที่
จะเลื่อนไปวา เปนท้ัง 3 วัด ครับ วัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอนเปนวาจานะครับทานที่
เสนอไปพรอมกันทั้งวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอน วัดปามิ่งเมือง แลวก็วัดขามแปครับ
ทาน 

 
 
 

/นายมนตร.ี.. 
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นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

 แกงน้ำตอนที่ 1 นะครับ แลวก็วัดปาขามแปใชไหมครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับผม แลวก็วัดปามิ่งเมืองครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานธนบรรณครับ ตามที่ทานธนบรรณ  อาจตนเสนอเม่ือสักครูนะครับ ขอผู
รับรองครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ผูรับรองครบครับ 

นายมนตรี พ้ัวล ี
ประธานสภา 

ครับผม ตอไปผมจะไดขอมตินะครับ เชิญทานประดิษฐครับ 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ กระผมนายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1 ครับ ครับเมื่อสักครูนี้ไดเห็นบรรจุที่ผมยื่นญัตติเรงดวนนะครับเขามา
เพ่ือยกฐานะข้ึนทะเบียนเปนวัดนะครับ จริงๆ แลวผมเปนคนยื่นญัตติผมตองอภิปรายให
สมาชิกฯไดรับทราบวาเรื่องราวเปนยังไงนะครับ ที่มาเปนยังไงในสวนที่จะเห็นชอบ ไม
เห็นชอบข้ึนอยูกับสมาชิกนะครับ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ เมื่อวันพฤหัสที่ผานมานะครับ ผม
ไดรับการติดตอจากทางวัดสวนปานะครับ จากทางวัดสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอนใหเขาไป
หารือทางหลวงพอนะครับ ผมก็เขาไปนะครับวันนั้นทานไดเขาประชุมที่วัดกลางเมืองเกา
นะครับ มีทั้งหมดนะครับ 5 อำเภอที่เขารวมประชุมกัน ก็มีอำเภอเมือง อำเภอบานฝาง 
อำเภอพระยืน อำเภอบานแฮด และอำเภอหนองเรือ นะครับมีพระสงฆท้ังหมดหลายรอย
รูปครับ เขาประชุมรวมกันนะครับพรอมกับสำนักพุทธฯนะคับ ทีนี้ที่ประชุมนะครับสำนัก
พุทธฯมีมติออกมานะครับ วาตำบลเมืองเกาเรามีโอกาสใหยกจากสำนักสงฆเปนวัดที่จะจด
ทะเบียนถูกตองนะครับ มี 3 แหง นะครับมีวัดขามแปบานดอนบมนะครับ แลวก็วัดปามิ่ง
เมืองนะครับ แลวก็วัดสวนปาแกงน้ำตอนนะครับ ผมขอเลาเดิมที่วาวัดสวนปาวิปสสนา
แกงน้ำตอนไดกอตั้ง เปนสำนักสงฆมาเมื่อป พ.ศ.2525 มาเมื่อป พ.ศ. 2545 ครับ ไดขอ
ลงทะเบียนยกใหเปนวัดที่ถูกตองตามทะเบียนนะครับ แตทางสำนักพุทธฯก็บอกวายังไม
ถูกตองนะครับ เพราะวากฎหมายตอนนั้นมันระบุหลายอยางครับ เพราะวาไมมีพระอุโบสถ
หรือวาโบสถท่ีถูกตองตามที่ทางสำนักจะอนุมัติไดนะครับ ทีนี้มาวันพฤหัสที่ผานมาครับ 
เปนโอกาสที่เราจะทำไดเพราะวา ทางสำนักพุทธไดใหทางวัด 3 วัด ทำเอกสารเขาไปนะ
ครับ เพื่อทางสำนักจะไดพิจารณานะครับ เพราะวามีขอหามเยอะนะครับวาจะถูกตองหรือ
วาตั้งเปนวัดไดไหมนะครับ ข้ึนอยูกับทางคณะกรรมการพุทธฯจะพิจารณา แลวก็พิจารณา
เสร็จแลวก็สงใหคณะรัฐมนตรีเปนผูเซนอนุมัติถึงเปนวัดไดนะครับ ข้ันตอนนะครับจึงนำ
เรียนทานสมาชิกฯไดพิจารณาวาเราจะเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ จะใหสภาฯผานไปยังไงก็
ขึ้นอยูกับทานนะครับ ผมเปนผูยื่นญัตติก็ขออภิปรายเทานี้ครับ  ขอบคุณครบั 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานประดิษฐ อุนสิม เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใหทางชางวิไลศักดิ์ มุขพิมาย 
อภิปรายในสวนของที่มาที่ไปของที่ดิน 3 จุดนี้นะครับ วา ณ ปจจุบันตอนนี้เปนยังไงนะ
ครับ เชิญครับ 

  
 
 

/นายวิไลศกัดิ์... 
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นายวิไลศกัดิ์ มุขพิมาย 
หน.ฝายแบบแผนฯ 

ครับผม เรยีนทานประธานสภาที่เคารพ เรียนคณะผูบริหารสมาชิกสภาเขต 1 และ เขต 2 
ผมนายวิไลศักดิ์ มุขพิมาย หัวหนาฝายแบบแผนและสิ่งกอสรางครับ การดำเนินงาน
เก่ียวกับวัดปาทั้ง 3 ที่จัดตั้งข้ึนมาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายนั้น ท่ีดิน 3 แปลง นี้ยัง
ไมไดถอนสภาพการใชประโยชนของท่ีดินข้ึนอยูแตละพื้นที่แตละแปลงนะครับ แตข้ึน
ทะเบียนเปนท่ีสาธารณะประโยชนไวเรียบรอย ทั้งนี้เปนเจตนจำนงคของประชาชน
เพราะวาผานการประชาคมหมูบานมาเรียบรอยแลวขั้นตอนถัดไปก็คือใหสมาชิกพิจารณา
เห็นชอบ สวนกฎหมายที่เก่ียวของในการจดตั้งขึ้นมาเปนวัด เปนหนาที่ของสำนักสงฆและ
ฝายนิติกรของสำนักพุทธฯนะครับ พิจารณาในการถอนสภาพในการใชประโยชนของที่ดิน 
ขั้นตอนตอไปก็คือถาเราเห็นชอบเราก็ทำเอกสารในสวนรายงานการประชุม และเอกสาร
ประกอบยื่นสำนักสงฆ ไมเกินวันที่ 30 นาจะเปนพรุงนี้ครับ ประมาณนี้หลังจากนั้น สำนัก
สงฆจะดำเนินงาในสวนที่เก่ียวของ ตอไปครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานหัวหนาฝายวิไลศักดิ์ มุขพิมายครับ ตอไปผมจะไดขอมติทานสมาชิกนะครับ 
ในสวนของญัตติที่ทานธนบรรณเสนอเขามาเพ่ิมเติมในสวนญัตติที่ 37 นะครับคือญัตติ 
จากสำนักสงฆวัดปาวิปสสนาแกงน้ำตอน เปนสวนปาวิปสสนาแกงน้ำตอนครับ ลำดับที่ 1 
นะครับ ลำดับที่ 2 สำนักสงฆวัดมิ่งเมือง เปนวัดปามิ่งเมืองนะครับ ลำดับที่ 3 คือ สำนัก
สงฆขามแป เปนวัดขามแป ผมเขาใจถูกตองอยางนี้นะครับ ผมจะไดขอมติทานสมาชิกฯนะ
ครับ ทานสมาชิกทานใดที่เห็นชอบขอมติดวยครบั 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียง ครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

คงไมมีทานใดที่ไมเห็นดวยนะครับ ขอบคุณครับกอนจะเขาสูระเบียบวาระที่ 4 นะครับ 
ระเบียบวาระอ่ืนๆนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามทานปลัดนิดนึงนะครับ ในสวนของ
เอกสารตางๆที่ผมเคยไดเรียนขอทานปลัดในคราวประชุมท่ีผานมากอนหนานัน่นะครับ ไม
วาจะเปนเรื่องสถานะการเงินการคลัง แลวก็การปดบัญชีในงบประมาณป 64 นะครับแลว
ก็สวนของเอกสารการเบิกจายโครงการตาง ๆในงบประมาณป 65 เพ่ือจะไดทำการ
ตรวจสอบวาไดมีการจัดทำโครงการหรือจะอะไรยังไงบางนะครับ ขอทานปลัดนะครับ ผม
ไดขอทานมานานแลวนะฮะกอนที่จะขึ้นระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆ นะครับ ผม
ขอทานนะครับ ครับผม ทานจะจัดหาไดใหประมาณวันที่เทาไหรครับ 

วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัด ทต.เมืองเกา 

ครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหารเทศบาล แลวก็ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ในสวนท่ีทานประธานสภาไดขอนะ
ครับ ในสวนของงบประมาณที่ทานตองการ นะครับ ตอนนั้นผมเขาใจวาผมไดมอบใหทาน
แลว ตั้งแตเมื่อคราวที่แลวนะครับ แตวาถาทานจะขอเพ่ิมเติมมาวาในสวนงบที่เหลือนะ
ครับ ที่จะใชในปงบประมาณ 65ตอนนี้งบประมาณ 2565 ของเรายังดำเนินการไมแลว
เสร็จนะครับก็ยังไมสามารถที่จะสรุปทั้งหมดไดนะครับก็คงจะเปนปงบประมาณตอไปนะ
ครับถึงจะสรุปไดครับ หลังจากที่ปดงบประมาณแลวจาก สตง.มาตรวจสอบแลวก็มีการปด
งบประมาณ ทานสามารถที่จะขอไดครบัในชวงนั้น 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ทานปลัดครับ เพราะวาตอนนั้นผมไดขอทานในสวนของปดงบประมาณป 64 ไป
ตอนนูนนะฮะ แตผมยังไมไดรับจากทาน ผมขออนุญาตนะครับ 

 
/วาที่ร.ต.วีระวัฒน... 
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วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัด ทต.เมืองเกา 

ขอปดงบประมาณ 64 ครับขออนุญาตใหวันนี้ไดในชวงบายครับ ของงบป 64 นะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ขอบคุณมากครับ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 นะครับ เรื่องอ่ืนๆครับ มีทาน
สมาชิกฯทานใดที่จะอภิปรายไหมครับเชิญทาน คำภู มีกุญชร ครับ 

นายคำภู มีกุญชร 
สท.เขต 2 

เรียนทานประธานสภาผูทรงเกียรติ และทานสมาชิกฯทุกทานผู เขารวมรวมประชุม     
ทุกทานครับ กระผมนายคำภู มีกุญชร สท.เขต 2 ครับ ผมอยากจะถามทานประธานฯหรือ
ปรึกษาทานประธานฯฝากไปถึงทานประธานฯ ไปถึงผูบริหารเรื่องงบประมาณ ป 65 
โครงการปรับปรุงศาลาหลวงพอทาวังมนต เดี๋ยวนี้เรื่องไปถึงไหนแลวครับชาวบานฝากถาม
มา ขอใหทานชี้แจงใหชาวบานทราบดวยครับเพราะใกลจะสิ้นงบประมาณ ป 65 แลวครับ 
มีเทานี้ครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ขอบคุณทานพอคำภูครับ พอคำภูครับตะก้ีนี้ผมขออนุญาตทบทวนคำพูดทานนิด
นะครับ ทานฝากประธานถึงประธานนะครับ ตองฝากประธานถึงนายกนะครับ 

นายคำภู มีกุญชร 
สท.เขต 2 

ครับ ฝากประธานถึงผูบริหารครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

Ok ครับเขาใจตรงกันครับ เชิญทานนายกครับ 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานผูเขารวมประชุมสภา
ในครั้งนี้ นะครับ กอนอ่ืน ผมขอกราบเรียนนะครับวาขณะนี้เมืองเกาคัพ ไดจัดการแขงขัน
โดยที่มีทีมฟุตบอลมาทั้งหมด 16 ทีม เราแขงกันทุกวันอาทิตนะครับ ผมเองก็ไดมีโอกาส
ไปเยี่ยมชมลูกหลานแขงขันกันอยางสนุกสนานในการนี้ก็อยากจะเชิญสมาชิกฯทั้ง 12 
ทานนะครับ ถาทานใดวางก็ไปเชียรเด็กๆเลนกีฬากันอยางสนุกสนานดวยนะครับทุกวัน
อาทิตย เราจะเหลืออีก 5 แมท นะครับก็จะถึงแมทสุดทายท่ีเรากำหนดการแขงขันนะครับ 
จากท่ีผานมาก็เด็กๆสนุกสนานกันลูกหลานสุนกสนานกัน เลนกีฬาครับ รูแพรูชนะรูอภัย 
เตะขากันบางกระทบกระทั่งกันบางก็มีการขอโทษกันนะครับเปนภาพที่นารักมาก คือ
อยากจะขอเชิญสมาชิกทุกทาน ทานใดวางก็วันอาทิตย สนามท่ีแขงก็มี โรงเรียนบาน
ดอนบม เบื้องตนก็ใชโรงเรียนบานกุดกวาง เนื่องจากสภาสนามไมดีก็เลยเปลี่ยนเปน
โรงเรียนบานโนนตุนนะครับ แลวก็อีกเรื่องนึงก็ขอขอบคุณทานประสงคไดกลาวไปในการ
ประชุมเม่ือสักครูนี้วายินดีกับการแตงตั้งรองนายกฯทั้ง 2 ทาน นะครับ แลวก็เลขาฯ 1 
ทานขออนุญาตเรียนซ้ำอีกครั้งนึงนะครับ ทานรองนายกท่ีเราฝายบริหารไดเปลี่ยนแปลงก็
คือทาน พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ จากเลขาฯก็เรียนเชิญทานมาเปนรองนายกเทศมนตรีครับ    
อีกคนนึงก็คือ น.ส.รัมภามาศ ทีฆธนานนท ครับ ก็ขอฝากสภาฯดวยนะครับ เด็กๆใหมๆ
ทั้งนั้นนะครับ แลวก็อีกทานนึงก็เกษียณมาจากผูใหญบานนะครับ คือทานเชิดศักดิ์    
สุวรรณประสิทธิ์ เชิญมาเปนเลขาฯ เพ่ือประสานงานทุกอยางครับแลวก็ขอกราบเรียนให
ทราบวาเปนขาวดีสำหรับพี่นองเทศบาลตำบลเมืองเกาทุกคน เราไดรับเงินอุดหนุนจากการ
ที่ฝายบริหารไดขอรับการสงเสริมไปท้ังหมด 4 เสน นะครับ เสนละ 9 ลานกวา เราไดรับ
เงินอุดหนุนมา 1 เสนแลวครับ เปนเงิน 9 ลานกวา ซึ่งเปนถนนเสนหนาโรงเรียน    
เทพศิรินทรใชไหมครับถาจำไมผิด ก็คงจะไดมีการดำเนินการทำถนนจากที่เปนหลุมเปนบอ  

 
 

/มานานแลว... 
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นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

มานานแลว ก็คงจะเรงดำเนินการใหถนนสมบูรณแบบที่สุดนะครับ ถนนดานเทพศิรินทร
เปนเงินที่ไดรับเงินอุดหนุนมาจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สวนที่เหลือผมจะ
พยายามที่จะไปติดตามใหไดใหเร็วที่สุดแลวก็ใหไดมากท่ีสุดนะครับอำเภอเมืองของเรา
ไดรับการอุดหนุนท้ังหมด 4 ตำบลมีบางตำบลได 2 ลาน 3 ลาน แตตำบลเราได 9 ลาน
บาทนะครับอันนี้ตองขอขอบคุณกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวยนะครับอีกเรื่องหนึ่ง
ที่อยากจะขอแจงใหทราบนะครับเนื่องจากวันนี้มีการประชุมออนไลนก็อาจจะมีพ่ีนองชาว
ตำบลเมืองเกาอาจจะไดรับรูทางออนไลนดวยคือเนื่องจากกฎหมายใหมที่ใหเทศบาลทุก
เทศบาลสำรวจพื้นท่ีวางเปลา แลวก็มีการเก็บภาษีพ้ืนที่วางเปลาคอนขางสูงมากถาหากจะ
เก็บจริงๆเต็มเม็ดเต็มหนวยจะทำใหเจาของท่ีดินคงจะเสียเงินเยอะมากก็ปจจุบันก็มีการ
ปลูกกลวย ปลูกพริก ปลูกปาลม เพื่อใหเขาเกณฑในการเสียภาษีนอยลงนะครับ ซึ่งผม
มองเห็นวาอันนี้ก็เปนการที่ถูกตองนะครับเราก็ไมอยากใหไปรีดภาษีจนพ่ีนองเดือดรอนก็
เปนการทำการเกษตรที่ถูกตอง แตขอกราบเรียนวาไมยั่งยืนนะครับหลายๆแปลงท่ีปลูก
กลวย ปลูกปาลม บางแปลงก็ตายไปแลวครึ่งหนึ่งก็มีนะครับ ผมก็เลยไดเชิญกองเกษตร ได
เชิญทานปลัด มารวมเขียนโครงการข้ึนมานะครับ คือโครงการพัฒนาพื้นที่วางโดยเริ่มตนที่
ตำบลเมืองเกากอนตำบลของเรามีพ้ืนที่วางมีเศรษฐีเยอะที่มีที่ดินเปนพันๆ ไรหลายคน 
แลวพ่ีนองที่มีที่ดินตั้งแต 10 ไรขึ้นไปก็จะขอเชิญมาทำสวนผลไมนะครับ ซึ่งผมขอกราบ
เรียนวาผมมีผูเชี่ยวชาญในดานการปลูกผลไมจากจังหวัดจันทบุรีเปนผูเชี่ยวชาญในดานการ
ปลูกเงาะ ปลูกทุเรียน ปลูกมังคุด ทานบอกวาผูเชี่ยวชาญทานบอกวาในประเทศไทยปลูก
เงาะ ปลูกทุเรียน ปลูกมังคุดไดทุกพื้นที่ ขออยางเดียว ขอสองอยางเรื่องน้ำ 1) น้ำไมทวม 
2) น้ำไมขัง โดยผมไดคุยเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญทางดานการปลูกผลไมที่จังหวัดจันทบุรี
แลววาถาใครเขารวมโครงการทางจันทบุรีเขาจะเอาตนกลาทุเรียนตนกลาเงาะ ตนกลา
มังคุดมาปลูกใหแตวาจะตองปลูกตามวิธีท่ีผูเชี่ยวชาญใหการแนะนำนะครับ ใครท่ีมีวาง
เปลามาเขารวมโครงการนั้นก็จะมีผูเชี่ยวชาญมาแนะนำผูเชี่ยวชาญเคาจะเปนคนลงทุน
เรื่องกลาไมวาจะเปนกลาทุเรียนกลาอะไรก็แลวแตเขาจะเอามา เจาของที่มีหนาที่ดูแล
บูรณะ รดน้ำใสปุย ตามวิชาการที่ผูเชี่ยวชาญจากจันทบุรีมาแนะนำนะครับ แลวก็เมื่อ
ไดผลผลิตแลวก็แบงกันระหวางเจาของที่ดินกับผูเชี่ยวชาญนะครับ ผูเชี่ยวชาญทานนั้นก็ถือ
เปนอดีตนายอำเภอที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ทานชื่อวา ณัฐศิลป เปนผูเชี่ยวชาญดานการ
ปลูกทุเรียน เงาะ แลวก็มังคุดนะครับ ผมเองก็ไดมาเลาโครงการนี้ใหทานปลัดกับ
ผูอำนวยการกองการเกษตรฟง แลวก็จริงๆอยากจะเชิญทุกทานไปดูตัวอยางการปลูกผลไม
ที่ไดผลแลวก็ยืนยันวาไดผล ขออยางเดียวอยาใหขาดน้ำ ขออยางเดียวอยาใหน้ำทวมนะ
ครับ แลวก็เรื่องการตลาดพ่ีนองชาวตำบลเมืองเกาพี่นองทานสท. พี่นองขาราชการทุกทาน
เรื่องการตลาดไมตองหวง ผมไดรับตำแหนงเปนเลขาธิการสมาคมตลาดกลางแหงประเทศ
ไทยเรียบรอยแลวครับ ก็มีหนาท่ีประสานตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมืองตลาด
ลานเมือง ทั่วประเทศนะครับ ตลาดไหนตองการผลไมแจงมาเรามีผลไมอะไรเหลือแจงไป
นะครับและขณะนี้ผมก็กำลังติดตอ มิสเตอร โอหยาง ซึ่งเปนเจาหนาที่จากสถานทูตจีน
ประจำประเทศไทย กงสุลขอนแกน ผมไดบอก มิสเตอร โอหยาง วาใหชวยหาตลาดผลไม
สงเขาจีนดวยเพราะวาตอไปนี้ผลไมเมืองไทยท่ีจะไปจีนตองไปขึ้นรถไฟที่หนองคาย ตองไป
ขึ้นรถไฟที่เวียงจันทน  

/ถาหากพวกเรา… 
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นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ถาหากพวกเราปลูกกันคาขนสงถูกมากนะครับ โครงการนี้ยินดีตอนรับทุกทานนะครับที่จะ
เขารวมโครงการในการที่จะพัฒนาพื้นที่วางใหเกิดประโยชน นอกจากจะเสียภาษีถูกแลวยัง
จะมีโอกาสไดขายผลไมในประเทศ ไดขายผลไมไปยังตางประเทศดวยนะครับ จึงขอ
อนุญาตประชาสัมพันธมาในวันนี้ดวยนะครับ ก็คงจะมีเรื่องที่จะกราบเรียนเทานี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ทานนายกครับ ขออนุญาตครับ ตามที่ทานสท. คำภู  มีกุญชร ซักถามนะครับ 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ ขอโทษครับทานประธานฯ กรณีทาวังมนตนะครับ เรากำลังเรงหาผูรับเหมาที่จะมาทำ
โครงการนี้นะครับ อันนี้เรงเต็มท่ีนะครับ ในโอกาสนี้ก็ฝากกองชางนะครับใหชวยดำเนินการ
ใหโดยดวนดวยนะครับ ทั้งพ่ีนองประชาชนไดไปถามทานสท. รวมถึงถามผมดวยนะครับ    
ก็ขออนุญาตในท่ีประชุมแหงนี้เรงรัดกองชางไปในตัวดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายคำภู มีกุญชร 
สท.เขต 2 

ขอขอบคุณมากครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานธนบรรณ  อาจตนครับ 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต ๑ เรียนทาน
ประธานสภาฯ ถึงทานนายกครับวา เม่ือปที่แลวเราเกิดอุทกภัยถนนพนังก้ันน้ำลำหวยกุด
กวาง ชวงจะข้ึนอยูกับหมู 4 ชวงนาคุณพอหลี ซึ่งตอนนั้นน้ำทวมนั้นน้ำกัดเซาะ ทาน 
สท.ณัฐวัตร จำปานุย ไดอนุเคราะหรถแมคโคร JCB ตัวเล็กไปทำแตก็ใชไดไมสะดวก 
ตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้น กลัวน้ำจะลนเขาพนังและทวมที่นาชาวบาน เรียนทานประธานถึง
ทานนายกถึงทานผูอำนวยการกองชางครับ ไดเอารถแมคโครตัวลอยางไปปนดันขึ้นใหมัน
สูงเพ่ือจะก้ันน้ำจะมี 2 จุดครับ นาพอหลีกับนาคุณพอสำลี แกวสีขาว 2 จุดนะครับ มันต่ำ
เพราะน้ำกัดเซาะลง ตอนนี้น้ำกำลังจะข้ึนและอีกเดือนกันยา สิงหา กันยา ตุลา น้ำมวล
ใหญจะมาครับ ก็อยากจะใหไปซอมแซมตอนนี้โดยวิธีดึงดนิแถวนั้นข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานธนบรรณ อาจตนครับ มีทานสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมไหม
ครับ เชิญทานประดิษฐ อุนสิมครับ 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมประดิษฐ อุนสิม สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1 ครับ ตอนนี้ก็เมืองเกาคัพกำลังดุเดือดครับ กำลังดเุดือดครับเพราะวาผมไดดู
ทุกแมทครบั ที่บานดอนบมก็ไป โนนตุนก็ไปนะครับ แตทีนี้ชาวบานก็ฝากขอบคุณครับวาจัด
อยางนี้ดีแลวครับ เพราะวาไมไดจัดมานานแลวนะครับ เทศบาลไมไดจัดบอลมานาน แลว
นะครับ จัดอยางนี้ดีมากนะครับ ชาวบานฝากขอบคุณดวยนะครับ ทีนี้ผมมีปญหาเรื่องไฟฟา
นะครับ ไฟฟาอยูที่วัดนะครับ เมื่อคืนผมก็ไปวัดสวนปามืดครับ ตรงกุฏิหลวงพอไฟก็ไมมี แต
ทางเขามีนะครับเพราะวาหรือวาเสาไฟอาจจะไมถึงนะครับ ก็ฝากวาทางวัดสวนปา และวัด
ธาตุกุดกวางทางเมรุกลางคืนมืดมากครับ เราอาจจะใชเปนตัวโซลาเซลลก็ไดครับ เขาไปติด
ครับ ก็ฝากทางผูบริหารดวยนะครบัเพราะวากลางคนืมืดมากนะครับ ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานประดิษฐ อุนสิม ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ 
มีไหมครับ เชิญทานประสงค พฤกษาเจริญครับ 

 

/ นายประสงค… 
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นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1   

กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ คณะผูบริหารนะครับ ขาราชการทุกทานนะครับ แลวก็
ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ พอดีผมก็ไดไอเดียจากทานประดิษฐพอดีนะครับ ก็เลยจะ 
ขอเสนอแนะนะครับ ทางฝายคณะผูบริหารนะครับ โดยเฉพาะทานรองนายกทั้ง 2 ทาน
นะครับ ที่เขามาดูแลเรื่องนี้นะครับ ปากทางเขาบานสะอาดหมู 2 นะครับ จากถนนเหลา
นาดีนะครับ จากแยกโรงหมูนะครับ เลี้ยวซายเขาไปจะไปถึงบริเวณที่เราจะเลี้ยวขวา ที่จะ
ลงไปที่แกงน้ำตอนนะครับ ดานซายมือตรงนั้นนะครับ ก็อยากฝากทานผูบริหารนิดนึงนะ
ครับวา จากเดิมเทานี้ผมตรวจเช็คไดนาจะเปนที่ดินของขออนุญาตเรียกเฮียแจ็คนะครับ 
เฮียแจ็ก เซ็นโทซานะครับ ซายมือนะครับก็จะมีกองขยะเปนจำนวนมาก เริ่มตนจากจุด
เล็กๆนะครับ แตตอนนี้มันชักเริ่มลามปามกันไปใหญแลว ผมก็พยายามจะหามปรามนะ
ครับ คนที่ไปท้ิงขยะบริเวณนั้นนะครับ ก็คงจะไมเปนผลเทาไหรเพราะวาแอบมาทิ้งกัน
ชวงเวลากลางคืนหรือวาชวงเวลาที่คนไมเห็นนะครับ ก็อยากจะฝากใหทางคณะผูบริหาร 
เขาไปดูแลใหผมนิดนึงนะครับ แลวก็เก็บกวาดหรือวามีปายตักเตือนวาการทิ้งขยะในเขต
ทางหลวงนะครับมันผิดนะครับ พ.ร.บ.เทศบัญญัตินะครับ แลวก็ดูที่มันไมสะอาดตา แลว
อีกสวนหนึ่งที่จะขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับ ก็เก่ียวกับเรื่องตนไมนะครับ ที่มันรกครึ้ม 
แลวก็บริเวณไหลทาง เทศบัญญัติปงบประมาณ 2565 ชวงนั้นจะมีการวางทอระบายน้ำ
นะครับ ก็คงจะไดมีการปรับปรุงนะครับ แตก็อยากจะขอบอกวาชวงนี้นะครับถามีโอกาส
นะครับ ก็อยากจะใหนะครับ ไปดำเนินการทำความสะอาด แลวก็ตัดตนไมนะครับ ปรับ
พ้ืนที่ไหลทางโดยเฉพาะชวงกลางคืนครับ ก็จะเปนชวงที่คอนขางจะอันตรายมีทางโคงนะ
ครับ แลวก็ผมหวงใยสวัสดิภาพของผูสัญจรใชเสนทาง ในเสนนั้นนะครับ  โดยเฉพาะ 
สุภาพสตรีนะครับ กลางคืนนะครับ มันคอนขางจะเปลี่ยวนะครับ  โดยเฉพาะพวก
พนักงานที่ทำงานอยู บริเวณที่โรงอวนบาง แหอวนบาง นะครับ เลิกงานดึกๆนะฮะ เที่ยง
คืนตีหนึ่ง ตีสอง ก็เปนหวงเรื่องสวัสดิภาพนะครับ สำหรับสุภาพสตรีนะครับ ก็คอนขางจะ
อันตราย อาจจะเกิดมิจฉาชีพหรืออาจจะเกิด ประมาณวาลวงเกินทางเพศ ไดนะครับ 
เพราะวามันเปนจุดที่คอนขางลอแหลม ยังไงก็ฝากคณะผูบริหารนะครับ มีโอกาสเขาไป
ตรวจสอบนะครับ แลวก็ก็ดำเนินการแกไขใหนะฮะ ก็ขออนุญาตกราบขอบคุณไวที่นี่ฮะ
ขอบคุณครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานประสงค พฤกษาเจริญ นะครับ มีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปราย
เพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญทานนายกครับ 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ ขอเชิญรองช้ีแจงทานประสงคดวยครับ 

นางสาวรัมภามาศ 
ทีฆธนานนท 
รองนายก ทต.เมืองเกา 

คะ นำเรียนทานประธานสภาคะ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ รัมภามาศ ทีฆธนา
นนทคะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกาคะ ในสวนที่ทานประสงคพฤกษาเจริญนะคะ 
ทางเขาบานสะอาดตรงตรอกโรงหมูคะ ก็เดี๋ยวจะใหทางเจาหนาที่รีบไปดำเนินการ แลวก็
ตรวจสอบอยางเรงดวนนะคะ ขอบคุณคะ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานรองครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ในสวนวาระอื่นๆ 
เชิญทานเลขาครับ 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายอีก ผมขอเสนอใหทาน
ประธานสภาฯปดประชุมครับ 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม ตามที่ทานปรีชา  สุขเศวตร เสนอมานะครับ ผมขออนุญาตปดประชุมครับผม 
ขอบคุณครับ 
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